


 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ เกาะสีชัง จังหวดัชลบรุี  

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป  

 จังหวัดชลบุร ี 
 “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย” 

ชลบุรี หรือที่คนทั่วไปเรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล” เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของ
ประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล 
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หมู่เกาะ ป่าเขา พ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และผลิตสินค้าแปรรูป 
โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพ่ือการท่องเที่ยว อาทิ ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเกาะ
ต่าง ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศสร้างรายได้แก่ประชาชนในพ้ืนที่และประเทศ 
 นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านพาณิชยกรรม  และ
อุตสาหกรรมของประเทศ ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของจังหวัดชลบุรี จึงกลายเป็นต้นทุน
ที่ส่งผลให้ชลบุรีกลายเป็น “เพชรน้ าเอกแห่งบูรพาทิศ” ที่พร้อมเปิดประตูเพ่ือต้อนรับเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้อย่างภาคภูมิ 
 ลักษณะทางกายภาพ 

ที่ตั้งและอาณาเขตตดิตอ่ 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอ่าวไทย

ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔ (ถนนสายบางนา - ตราด)  
รวมระยะทางประมาณ ๘๑ กิโลเมตร และมีเส้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ หรือ Motorway 
(กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ ๔๕ นาที มีพ้ืนที่
ทั้งจังหวัด ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตรหรือ ๒,๗๒๖,๘๗๕ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๕ ของพ้ืนที่ ประเทศไทย 
(พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๒๐,๖๙๖,๘๗๕ ไร่) 
 จังหวดัชลบุรี มีอาณาเขตตดิต่อกับจังหวดัใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต้ ติดกับ จงัหวัดระยอง 
 ทิศตะวันออก ตดิกับ จังหวดัฉะเชิงเทรา จังหวดัจันทบรุี และจังหวดัระยอง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
  
 เกาะสีชัง 
   ค าขวัญอ าเภอเกาะสีชัง 
   จุฑาธุชราชฐาน  ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ 
   วันไหลเกาะขาม  ลืมนามพระพุทธบาท 
   หาดทรายงานล้ าค่า เมืองท่าพาณิชย์ 
   แผนท่ีตั้งอ าเภอเกาะสีชัง 
   เกาะสีชังตั้งอยู่บริเวณตอนในของอ่าวไทย ตรงข้ามอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ๑๑๗ กิโลเมตร และห่างจากฝั่งอ าเภอศรีราชา ๑๒ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ
อ าเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือจรดทะเลเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
   ทิศใต้จรดทะเลเขตอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
   ทิศตะวันออกจรดทะเลเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
   ทิศตะวันตกจรดทะเลเขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
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๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาเกาะสีชังที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากภาคส่วนราชการ และรับ
ฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                    แบบสอบถาม                 ใช้เครื่องมือสือ่สาร 

  สัมภาษณ ์      อืน่ ๆ 
 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๕๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๕๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ.ชลบุรี 
จ านวน 

ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๓๖ 
๑๔ 

๗๒.๐๐ 
๒๘.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๓๖ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๗๒) รองลงมา ได้แก่ เพศหญิง จ านวน ๑๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๘)  
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 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ.ชลบุรี 
จ านวน 

ร้อยละ 

น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
๙  
๙ 

๑๓ 
๑๓ 
๖ 

- 
๑๘.๐๐ 
๑๘.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๒๖.๐๐ 
๑๒.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๓ คน (คิด
เป็นร้อยละ ๒๖) รองลงมา ได้แก่ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน  ๑๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๖) อายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน 
๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ) อายุ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน ๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ) และมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน 
๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒)  

 ๓. ระดับการศกึษา 
   

 

  

  

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒) รองลงมา ได้แก่สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๒) 
มัธยมศึกษา จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) 
และประถมศึกษา จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔) ตามล าดับ 

 

 

 

ระดับการศกึษา จ.ชลบุรี 
จ านวน 

ร้อยละ 

ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๒ 
๑๒ 
๔ 

๑๖ 
๑๖ 

๔.๐๐ 
๒๔.๐๐ 
๘.๐๐ 

๓๒.๐๐ 
๓๒.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
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 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ.ชลบุรี 
จ านวน 

ร้อยละ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
เกษตรกรรม 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ  

๓๐ 
๒ 
๖ 
๖ 
๖ 

๖๐.๐๐ 
๔.๐๐ 

๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 
๑๒.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 
๓๐ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๐) รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) ค้าขาย จ านวน ๖ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๑๒) อื่นๆ จ านวน ๖ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๒) และเกษตรกรรม จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อย
ละ ๔) ตามล าดับ   
    
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ จ.ชลบุรี 
ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๖๘.๐๐ 
๓๔.๐๐ 
๕๖.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๒.๐๐ 

  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ 
จ านวน ๓๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๘) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๒๘ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๕๖) บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๑๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน ๑๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๐) และอื่นๆ จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามล าดับ 
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ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวดัชลบรุ ี
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๕๒.๔๐ ปานกลาง 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองใน 
    ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ 
    ประมขุ 

๗๒.๐๐ มาก 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๓.๒๐ ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภา 
    ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๖๑.๖๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรู้ 
    และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปญัหา 
    ในการด าเนนิชวีิต 

๖๖.๐๐ ปานกลาง 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
    พบประชาชน 

๗๓.๖๐ มาก 

รวม ๖๓.๐๐ ปานกลาง 
 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๖๓.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน ร้อยละ ๗๓.๖๐ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ร้อยละ ๗๒.๐๐  ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต ร้อยละ ๖๖.๐๐ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของ
วุฒิสภา ร้อยละ ๖๓.๒๐ ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๖๑.๖๐ และท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๕๒.๔๐ ตามล าดับ 
 
ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  

 ๓.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน ให้ลดราคาค่ายาและค่ารักษา 
ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน ปรับปรุงโรงพยาบาลรัฐให้มีเพียงพอต่อการรักษาของประชาชน  
 ๓.๒ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องบ่อย  
 ๓.๓ ช่วยแก้ปัญหาการทิ้งขยะลงทะเล  
 ๓.๔ แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการท าประมงขนาดกลางและและประมงพ้ืนบ้าน ให้
ผ่อนปรนบทลงโทษ หรืออาณาบริเวณขอบเขตในการท าประมง ให้ชาวประมงได้ใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 



๗ 
 

 ๓.๕ ขอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ (๓) (๕) เพราะอ านาจในการพิจารณา
พ้ืนที่ป่ามีครอบคลุมทั้งหมด ขอความกรุณาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิทธิกฎหมายนี้ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๓.๖ แก้ไขปัญหาความเท่าเทียม และการเข้าถึงกฎหมายประชาชน  

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๕๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป          เด็ก – เยาวชน           ผู้บรหิาร ร.ร./คร ู

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผูว้่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด
ชลบุรี  หัวหน้าส านักงานจังหวัดชลบุรี นายอ าเภอเกาะสีชัง นายอ าเภอเมืองชลบุรี นายกเทศมนตรีเกาะ
สีชัง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ผู้อ านวยการโครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดชลบุรี ศึกษาจังหวัดชลบุรี สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผู้อ านวยการส านักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชลบุรี ท้องถิ่นจังหวัด 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -  สื่อมวลชน  ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดชลบุรี สถานีวิทยุและ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จันทบุรี ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 
๗  (ทีม facebook Live ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ) สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV) ส านักข่าว
ไทย อสมท. (MCOT) ช่อง ๙ ส านักข่าวแห่งชาติ ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์มติชน 
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ส านักข่าว TIGERNEWS   PoliceMagazine๒๔  คมชัดลึกทั่วไทย ออนไลน์  
หนังสือพิมพ์ทอล์กนิวส์ ออนไลน์ MSS Cabie TV ฉะเชิงเทรา นสพ.thaitrend ออนไลน์  
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๙.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้ง ได้แสดงออกถึงความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และต้องการ
สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อนเพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการ 
ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

    ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 

   

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

 
๑๑. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ๑  จังหวัดชลบุรี 

 
 
การหารือกับส่วนราชการ 

 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออกที่ร่วมลงพ้ืนที่  

ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย  
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชติชลชัย ประธานวฒุิสภา 
(๒) นายศุภชัย  สมเจรญิ   รองประธานวฒุิสภา คนที่สอง 
(๓) พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร    สมาชิกวุฒิสภา  
(๔) พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา   สมาชิกวุฒิสภา  

 
 

 
 



๙ 
 

(๖) นายชาญวิทย์ ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา  
(๗) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา  
(๘) นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๙) พลเอก นาวนิ ด าริกาญจน ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) นางสาวดาวน้อย สุทธนิิภาพันธ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๑) นายณรงค์ รัตนานุกูล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๒) พลเอก วสันต์ สรุิยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๓)นายสุรเดช จริัฐติเจรญิ   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๔) นางดวงพร รอดพยาธิ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๑๕) นายวริัตน์ เกสสมบูรณ์   สมาชิกวุฒิสภา 
 
 เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร 
วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมเปิดโครงการ โดยสรุปได้ดังนี้ 

การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาในการกลั่นกรองกฎหมาย  
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นในเรื่องส าคัญ ๆ ซึ่งตามบทเฉพาะกาลของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์ที่ส าคัญ คือ ก าหนดให้มีการ
ติดตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน ตลอดจนประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งการด าเนินการสร้างการรับรู้ของ
สมาชิกวุฒิสภา การรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของรัฐและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด  
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ 

นอกจากนี้ กระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ วรรคหนึ่ง 
บัญญัติให้วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ ของการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ ด้านกฎหมาย และ
กระบวนการนิติธรรม ดังนั้น เพ่ือให้งานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฯ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วน กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โอกาสนี้ วุฒิสภา จึงได้ก าหนดให้มี โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลไกที่ส าคัญ ที่ได้สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับด้วย 

จากนั้นได้น าเสนอวีดิทัศน์หน้าที่และอ านาจวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  
 



๑๐ 
 

๑. ผลกระทบท่ีเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 
 น าเสนอโดย นายอภิชาติ นิลสลับ ปลัดอาวุโสอ าเภอเกาะสีชัง ได้กล่าวถึงมาตรการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรค COVID-19 ดังนี้  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – ๑๙ อ าเภอเกาะสีชังเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวด้วย จากค าสั่งศูนย์ป้องกันโควิด – ๑๙ ท่ี ๓ ที่ก าหนดให้งด
การสัญจรไป-มา และการท่องเที่ยวบนพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม 
๒๕๖๓ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั้น ซึ่งอ าเภอเกาะสีชังมีความตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันไว้รัสดังกล่าว โดยตั้งคณะท างานจาก
หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าคณะ การด าเนินงานได้จัดให้มี
การประชุมหารือและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง มีการตั้งจุดคัดกรองบริเวณ
ท่าเรือ จ านวน ๒ จุด เพื่อตรวจเรือโดยสารที่รับพ่ีน้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เกาะสีชัง และ
มีตั้งจุดตรวจตามสถานการณ์ฉุกเฉินอีก ๑ จุด นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วด าเนินการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต ารวจ แบ่งเป็น ๓ ชุด ออกลาดตะเวนบนพื้นที่อ าเภอเกาะสีชัง และจัด
ชุดสายตรวจออกตรวจตราตามพ้ืนที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ รอบเกาะสีชัง รวมถึงการลงพ้ืนที่ตรวจตราตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในลักษณะขอความร่วมมือแกมบังคับ อาทิ มาตรการรณรงค์สวมใส่
หน้ากาก การล้างมือ การรักษาระยะห่าง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมอาสาเพ่ือรณรงค์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ กิจกรรมเราท าความดีด้วยหัวใจ โดยร่วมท าความสะอาดสถานที่
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมรวมน้ าใจใส่ตู้ปันสุข จ านวน ๕ จุดรอบเกาะ และกิจกรรมรณรงค์สวมใส่
หน้ากากอนามัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนทุกคน และการแจกจ่าย
อาหารและถุงชังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับเดือดร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังด าเนินการมาตรการหลัก ๆ  
๓ มาตรการ ที่ร่วมกันด าเนินการ คือ 
  
 ๑. การป้องกันการแพร่ระบาด ได้แก่ 
  ๑.๑ การคัดกรองผู้โดยสารที่ลงจากเรือ เป็นการด าเนินการคัดกรองบริเวณท่าเรือให้แก่
ผู้โดยสารที่เดินทางมาเกาะสีชัง โดยตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ หากพบประชาชน
หรือนักท่องเที่ยวที่มีอาการไข้หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าว จะประสานหน่วยงาน
สาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลเกาะสีชังโดยเร็ว 
  ๑.๒ คัดกรองผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ เป็นการด าเนินการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ
คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน และหลังเลิกงานก่อนกลับบ้าน 
และเน้นย้ าให้บุคลากรสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาท างาน และให้ท าความสะอาดภายในกอง
ของตนเองโดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ และจัดพ้ืนที่ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นประจ า 
  ๑.๓  ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่สาธารณะ โดย
เทศบาลต าบลเกาะสีชังได้ท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่
สาธารณะต่าง ๆ เป็นประจ าทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ า รวมทั้ง
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่จุดประชาสัมพันธ์และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ 



๑๑ 
 

  ๑.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
การจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโดยการสร้างทีมวิทยากร โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเองโดยการสร้างทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก 
ในพ้ืนที่ให้แก่ประชาชนชาวเกาะสีชัง จ านวน ๖๕ คน เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และ
ทักษะการจัดท าหน้ากากอนามัย  
  ๑.๕ มาตรการป้องกันส าหรับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยที่เทศบาลต าบลเกาะสีชัง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บันทึกประวัติผู้ให้บริการและผู้รับบริการหรือนักท่องเที่ยว ก่อนลงหาดถ้ าพัง  
พร้อมจัดท าป้ายแจ้งนักท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงเรื่อง การก าหนดกติกาการเข้าใช้พ้ืนที่ อ่าวอัษฎางค์ 
(หาดถ้ าพัง) ได้แก่ ๑. เปิดให้บริการ ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ๒. สวมใส่หน้ากากอนามัย ๓. ลงเล่นน้ าไม่
เกิน ๕๐ ท่าน ๔. ห้ามจ าหน่ายหรือดื่มสุรา ๕. ห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด 
  ๑.๖ ตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งเกาะ
สีชังตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เช่น จุดล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย 
 
 ๒. การควบคุมและการก าจัดวงการระบาด ได้แก่ 
  ๒.๑ โดยเทศบาลต าบลเกาะสีชัง ร่วมกับอ าเภอเกาะสีชัง และจิตอาสา ด าเนินการลงพ้ืนที่ฉีด
พ่นฆ่าเชื้อ ตามเส้นทางรอบเกาะสีชัง อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกตามที่สาธารณะต่าง ๆ 
เป็นประจ า 
  ๒.๒ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เช่น ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
ป้องกัน การควบคุมการแพร่และการระงับการระบาดของโรค แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ ายาฆ่าเชื้ อโรค  
ให้เพียงพอต่อการใช้งานควบคุมโรคในพื้นที่เกาะสีชัง 
  ๒.๓ เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ด าเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเรือโดยสารทุกล า และทุกรอบที่
ให้บริการ 
 
 ๓. การสื่อสารความเสี่ยงและการสื่อสารสาธารณะ 
  ๓.๑ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกาะสีชังรับทราบถึงการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๓.๒ ประชุมส่วนราชการต่าง ๆ และผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ ได้แก่ ชมรมรถรถมอเตอร์ไซด์
ให้เช่า ชมรมรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ชมรมรถสามล้อ ชมรมรถสองแถว ผู้ประกอบที่พัก และผู้ประกอบ
ร้านอาหาร เพ่ือให้ความรู้และขอความร่วมมือในการเตรียมการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ๓.๓ ด้านผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ(รถและเรือ) เทศบาลต าบลเกาะสีชังได้อบรมให้
ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และขอความ
ร่วมมือให้ท าความสะอาดที่นั่งเป็นพิเศษด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 
 



๑๒ 
 

 ๔. การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง  
  ๔.๑ โครงการ "คนไทยเรารักกัน มีน้ าใจ และไม่ทิ้งกัน" โดยการตั้งโรงทานแจกอาหารให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งที่อาศัยอยู่บนเกาะสีชัง และอาศัยอยู่ในเรือที่จอดทอดสมอภายในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะสีชัง  
  ๔.๒ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
จะด าเนินการลงพ้ืนที่ มอบสิ่งของได้แก่ เงินช่วยเหลือเพ่ือการยังชีพ กระเป๋าผ้า หน้ากากอนามัย  
เจลแอลกอฮอล์ พร้อมของบ ารุงสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป  
 
  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 

 สมาชิกวุฒิสภา กล่าวชื่นชมพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีใน
การเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการดูแลในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -๑๙ จึงท าให้ชาว
เกาะสีชังปลอดภัยและไม่มีผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ เมื่อมีการเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวแล้ว  
ก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเฝ้าระวังและยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติตน เพ่ือให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส
โควิด-๑๙ นี้ 

 
๒. แผนพัฒนาเกาะสีชัง ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
    เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 
 

 จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในประเด็น แผนพัฒนา
เกาะสีชัง สรุปได้ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  
๑. วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
 เพ่ือน านโยบ ายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และจังหวัดไปสู่ 

การปฏิบัติต่อไป เทศบาลต าบลเกาะสีชัง มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลเกาะสีชังในช่วงระยะเวลาดังกล่า ว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์(Vision) “เกาะสีชังเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่งดงามด้วยธรรมชาติ และ 
ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก”  

พันธกิจ  
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๓. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๔. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ และกา ร

ท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



๑๓ 
 

๖. พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๗. พัฒนาการเมืองและการบรหิารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลเกาะสีชังทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ มีดังต่อไปนี้  
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเที่ยว  
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วน 

ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการก าหนด

ยุทธศาสตร์ของเกาะสีชังว่าต้องมีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางว่าต้องการเห็นเกาะสีชังเป็นอย่างไร 
เช่น มีเป้าหมายในการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว หรือมีเป้าหมายเชิดชูความเป็นเกาะเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวิถีชีวิตไว้อย่างไรบ้าง ดังนั้น ผู้ที่จะออกแบบต้องมีการตกลงกับประชาชน
ในพ้ืนที่ด้วย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ชัดเจน มีเป้าหมายการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดเป็น 
“สีชังโมเดล” ได้ในอนาคต   
 
๓. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกด าเนินการ 
 
 
 ๓.๑ ประเด็นอ่างเก็บน้ าเก็บกักน้ าไม่ได้   
 

  จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในประเด็น อ่างเก็บน้ า
เก็บกักน้ าไม่ได้ สรุปได้ดังนี้ 

   สภาพปัญหา  
    อ าเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลอ่าวไทย ลักษณะทางกายภาพ พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เป็นโขดหิน มีความลาดชันและมีหน้าดินบางมาก ไม่มีแหล่งน้ าผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ า ห้วย 
หนอง คลอง บึง) และไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน จะมีเพียงแอ่งน้ าเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้ าฝนที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า 
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหิน มีความลาดชันมากจึงท าให้น้ าฝนไหล



๑๔ 
 

ตามโขดหิน ลาดเอียงไหลลงสู่ทะเล จึงกล่าวได้ว่า ประชาชนบนเกาะสีชังต้องอาศัยน้ าฝนเป็นแหล่งส าคัญ
ในการอุปโภคบริโภคได้เพียงอย่างเดียว  

  อ าเภอเกาะสีชัง ประกอบด้วย ๑ ต าบล ๗ หมู่บ้าน มีประชากร ๔,๐๐๐ คนเศษ มีครัวเรือน 
๑,๑๓๐ ครัวเรือน อ าเภอเกาะสีชังไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งปริมาณน้ าฝนตกในพ้ืนที่ปีนี้อยู่ใน
ระดับน้อยมาก ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีประกาศให้อ าเภอเกาะสีชังเป็นพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง แต่เกาะสีชังมี
ฤดูแล้งประมาณ ๕ เดือน คือ ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน ส่วนใหญ่ประชาชนสามารถเก็บกักน้ าไว้
ใช้ได้แค่เพียง ๓ เดือนเท่านั้น จึงท าให้ประชาชนประสบปัญหาการขาดแคลนน้ ารุนแรง อ าเภอเกาะสีชัง
มีอ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง สร้างโดยกรมชลประทาน มีขนาดกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร ขนาดความจุ 
๘๓,๐๐๐ ลบ.ม. แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้และมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งอ่างเก็บน้ าเกาะสีชังดังกล่าว 
ได้ด าเนินการปรับปรุง โดยกรมทรัพยากรน้ า (ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖) งบประมาณ ๓๑,๗๓๐,๐๐๐.- 
บาท โดยบริษัทพัฒนาเมืองใหม่ จ ากัดเป็นผู้รับจ้าง เริ่มงาน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปัจจุบันเทศบาลต าบลเกาะสีชังยังไม่ได้รับมอบอ่างเก็บน้ าดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ เนื่องจากระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงอย่างผิดปกติ จากการที่เทศบาลฯ ได้ด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลระดับน้ าในอ่างเก็บน้ าดังกล่าว ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ าไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
และไม่มีปริมาณน้ าคงเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ าแต่อย่างใด เทศบาลฯ จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเรียนต่อ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและ
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา
และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ า โดยมีนายอ าเภอเกาะสีชัง เป็นประธานเพ่ือท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 

  การช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้น 
    อ าเภอเกาะสีชังได้ให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การจัดหาถังบรรจุน้ า
ของหมู่บ้าน แยกขนาด ดังนี้ 
   - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๑๕๐ ลบ.ม. จ านวน ๓๖ ถัง ช ารุด ๔ ถัง เหลือ ๓๒ ถัง สามารถกัก
เก็บน้ าได้ ๕,๔๐๐ ลบ.ม. 
  - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๑๒๐ ลบ.ม. จ านวน ๑ ถัง กับเก็บน้ าได้ ๑๒๐ ลบ.ม. 
   - ขนาดถังคอนกรีต ความจุ ๘๐ ลบ.ม. จ านวน ๒ ถัง กับเก็บน้ าได้ ๑๖๐ ลบ.ม. 
   - ถังน้ ากลางไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จ านวน ๔๐๐ ถัง 

  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ส่วนราชการได้ด าเนินการ  
 - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในเกาะสีชัง ใช้น้ าอย่างประหยัด และซ่อมแซมท าความ

สะอาดภานะกักเก็บน้ า 
 - น าน้ าส ารองจากถังเก็บน้ ากลางของหมู่บ้าน โดยจ านวนน้ าที่มีอยู่ในทุกหมู่บ้านประมาณ 

๓,๐๐๐ ลบ.ม. ออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ าส ารองเหลือ
เพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ในระยะยาว 

 - จัดซื้อน้ าจืดแจกจ่ายให้ประชาชน ในวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 



๑๕ 
 

   ความต้องการของพ้ืนที ่
    เทศบาลต าบลเกาะสีชังขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอ่างเก็บน้ า
ดังกล่าวให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 

   ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
     ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นอ่างเก็บน้ า สรุปได้ดังนี้ 
    ๑. กรมทรัพยากรน้ าชี้แจงว่า อ่างเก็บน้ ามีรอยรั่ว ท าให้ไม่สามารถเก็บน้ าได้ โดยกรมทรัพยากรน้ า
ชี้แจงว่ามีอัตราการระเหยของน้ ามาก ท าให้ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
    ๒. ปลัดเทศบาลเกาะสีชัง ชี้แจงว่า กรมชลประทานมาก่อสร้างให้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นขนาด 
๙๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเรื่อยมา แต่อายุการใช้งานเป็นเวลาท าให้เกิดเสื่อมสภาพ 
นายกเทศมนตรีต าบลเกาะสีชัง จึงด าเนินการของบประมาณจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
กรมทรัพยากรน้ า โดยได้งบประมาณมาจ านวน ๓๒ ล้านบาท ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกมุภาพันธ ์๒๕๖๐ 
แต่เกิดเหตุการณ์ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้เลยจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลจึงได้ร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า โดยให้ทางจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้น ๑ คณะ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน โดยทางผู้แทนกรมทรัพยกรน้ า ให้เหตุผลทาง
วิชาการว่าเกิดจากการระเหย และเกิดจากฝนที่ตกน้อยท าให้น้ าที่กักเก็บได้น้อยรวมกับการระเหยท าให้น้ า
แห้ง ทางเทศบาลจึงต้องการทราบความชัดเจน เพ่ือจะด าเนินการแก้ไขให้อ่างเก็บน้ าใช้งานได้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด ซึ่งปัจจุบันการตรวจสอบยังไม่สิ้นสุด 
    ๓. นายอ าเภอเกาะสีชัง ชี้แจงว่า ปัจจุบันก าลังด าเนินการตรวจสอบในเรื่องสมมุติฐานของกรม
ทรัพยากรน้ าที่กล่าวถึงเรื่องการระเหยของน้ า เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง โดยกรม
ทรัพยากรน้ าแนะน าให้ของบประมาณจากกรมบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือน ามาท ารางรับน้ าเพ่ิมใหม้นี้ าฝนลงมา
ที่อ่างเก็บน้ า เพ่ือตรวจสอบว่าอ่างรั่วหรือไม่  
   ๔. ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการกลาง ช่วยด าเนินการตรวจสอบให้เกิดความกระจ่าง และ
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
   จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นการสร้างอ่างเก็บน้ าและไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ สมาชิก
วุฒิสภาในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้แสดงความ
ห่วงใยต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของอ าเภอเกาะสีชัง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่ได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาจาก
การใช้น้ าตามมา ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. กระบวนการตรวจรับงานจ้างนั้น มีการทดลองใช้ก่อนการตรวจรับหรือไม่ มีการตรวจสอบ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือไม่ และได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานใดบ้างหรือไม่เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการระเหยของน้ าในอ่างว่า  
หากในอดีตสามารถเก็บน้ าได้ เรื่องการระเหยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะท าให้น้ าในอ่างแห้งได้ 



๑๖ 
 

  ๒. สอบถามถึงส่วนราชการระดับจังหวัดว่าได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง โดยขอให้ส่วนราชการ
จังหวัดช่วยด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
พ้ืนที่จะได้มีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค  พร้อมทั้งขอให้ส่วนราชการจังหวัดด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องเบื้องต้น และส่งต่อมายังวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ๓. ขอให้อ าเภอเกาะสีชังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดจัดส่งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพ่ือเข้าสู่
ระบบการติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการดังกล่าวในขั้นกรรมาธิการต่อไป 
 

  ๓.๒ ประเด็นเรื่องไฟฟ้า 
 

  จากการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการฯ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ในประเด็น เรื่องไฟฟ้า 
สรุปได้ดังนี้ 

   ข้อมูลพื้นฐาน 

   อ าเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในอ่าวไทยระหว่างละติจูดที่ ๑๒ และ ๑๓ องศาเหนือ 
และลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๔๘ ลิปดาตะวันออก ๑๐๐ องศา ๕๑ ลิปดาตะวันออก ห่างจากอ าเภอ 
ศรีราชาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชลบุรี ๓๖ กิโลเมตร และอยู่ห่าง 
กรุงเทพมหานคร ๑๑๗ กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๒๕.๖๑ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ในทะเล
ระหว่างเกาะสีชังและเกาะบริวารน้อยใหญ่อีก ๘ เกาะ มีประชากรจ านวน ๔,๖๘๒ คน มีครัวเรือน
จ านวน ๒,๐๒๙ ครัวเรือน  

    สภาพปัญหา  
   ปัจจุบันเกาะสีชังมีความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น  แต่ละปี 
มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ – ๖๐๐,๐๐๐ คน ดังนั้น 
รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังจึงมาจากธุรกิจการท่องเที่ยวและมีนักลงทุนเริ่มให้
ความสนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในเรื่องที่ดินที่มีการออกโฉนด การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปาและไฟฟ้าที่มีการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ ามายังเกาะสีชัง ในระบบแรงดัน 
๒๒,๐๐๐ โวลต์ หรือ ๒๒ เควี ท าให้มีก าลังจ่ายกระแสไฟฟ้าพื้นที่อ าเภอเกาะสีชังอย่างพอเพียงแก่ความ
ต้องการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เริ่มจ่ายไฟผ่านสายเคเบิ้ลใต้น้ าจนถึงปัจจุบัน  
สาย เคเบิ้ลใต้น้ าทะเลที่จ่ายกระแสไฟฟ้ามายังเกาะสีชังเกิดการช ารุด เพราะถูกสายสมอเรือบรรทุก
สินค้าเกี่ยวถึง ๓ ครั้ง ในรอบ ๑๑ ปี ดังนี้  
   ครั้งที่ ๑ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ กระแสไฟฟ้าในอ าเภอเกาะสีชัง ดับไป 
๓ วัน ด าเนินการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ าแล้วเสร็จประมาณเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้เวลาในการ 
ซ่อมแซมกว่า ๒ ปี  
   ครั้งที่ ๒ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ด าเนินการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ า 
แล้วเสร็จประมาณเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้เวลาในการซ่อมแซมกว่า ๒ ปี  
   ครั้งที่ ๓ เกิดการช ารุด เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาค ๒๕๕๙ ปัจจุบันอยู่ระหว่างก าลังด าเนินการ 
ซ่อมแซม ขณะนี้กระแสไฟฟ้าบนเกาะสีชังเกิดจากการใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเกาะสีชัง ประกอบ



๑๗ 
 

กับได้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมืองเกิดขึ้น จึงเป็นผลให้ก าลังผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงปั่นไฟฟ้า 
อ าเภอเกาะสีชังที่มีอยู่ในเวลานี้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังท าให้
เกิด ไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ ซึ่งเหตุการณ์ไฟฟ้าดับแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต และสร้างความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอ าเภอเกาะสีชังเป็นอย่างมาก 
อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในการลงทุนของภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย 

    ความต้องการของพื้นที่  
   เทศบาลต าบลเกาะสีชังขอความอนุเคราะห์พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้า
ของเกาะสีชังเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสีชังได้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในช่วงระยะเวลา
ที่อยู่ระหว่างการซ่อมแซมระบบเคเบิ้ลใต้น้ าและในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพ่ือเปน็การปอ้งกนัมใิหเ้กดิ
ปัญหาสายเคเบิ้ลใต้น้ าทะเลถูกสายสมอเรือเกี่ยวขาดอีก ควรเปลี่ยนแปลงเส้นทางในการวางสายเคเบิ้ล
ใต้น้ าทะเลใหม่ โดยวางสายเริ่มจากบริเวณแหลมแท่น (บางแสน) ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรีขึ้นที่ 
แหลมสีชัง อ าเภอเกาะสีชัง เนื่องจากเส้นทางนี้ไม่มีเรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศจอดทอดสมอซึ่งสาย
เคเบิ้ลใต้น้ าจะปลอดภัยจากการถูกสายสมอเรือสินค้าต่างประเทศเกี่ยวช ารุดเสียหาย 

   ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
     ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นท้ังเรื่องไฟฟ้าและประปา สรุปได้ดังนี้ 
    ๑. ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้าและประปา ที่ยังมีปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คือ 
        - ระบบประปา บริษัทที่รับจัดท าน้ าเค็มเป็นน้ าจืด ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับเหมามา
ด าเนินการเป็นรายที่ ๔ เนื่องจากแต่ละรายรับงานแล้วทิ้งงานบ้าง มีปัญหาในเรื่องการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนบ้าง 
เนื่องจากการใช้น้ าประปาในพ้ืนที่ที่มีประชาชนไม่มากนัก ท าให้การลงทุนไม่คุ้มค่า ส่งผลให้ผู้รับเหมาไม่กล้า
เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
     - ระบบไฟฟ้า เกิดปัญหาไฟกระตุก ไฟดับ ปัญหาสายเคเบิ้ลใต้น้ าขาดจากการทอดสมอเรือ 
ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมสูง จึงอยากให้เปลี่ยนเส้นทางในการวางสายเคเบิลใต้น้ าทางทะเลใหม่  
   ๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอศีราชา ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าที่จ่ายมายังเกาะสีชัง ว่า
ใช้ระบบเคเบิ้ลใต้น้ า จ่ายมาจากสถานีอ่าวไผ่ ระยะทาง ๑๐.๔ กม. จ่ายไฟมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน เกิดการช ารุดเสียหายทั้งหมด ๔ ครั้ง ท าให้เกิดปัญหาไฟฟ้าบางส่วน แนวทางที่การไฟฟ้า
ด าเนินการ คือ น าเครื่องก าเนิดไฟฟ้ามาตั้งที่การไฟฟ้าเกาะสีชังจ านวน ๗ เครื่อง มีขนาด ๑,๒๕๐ 
กิโลวัตต์ ๓ เครื่อง และ ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ ๔ เครื่อง รวม ๗,๗๕๐ กว่ากิโลวัตต์ โดยวันธรรมดาเดินเครื่อง 
๓ เครื่อง หากเป็นวันหยุด เดินเครื่อง ๔ เครื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าได้  
    ส่วนการด าเนินการเรื่องการซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ านั้น คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
งบประมาณในการวางสายเคเบิ้ลใต้น้ ามาให้ประมาณ ๗๐๐ กว่าล้านบาท โดยเดินสายในแนวเดิม 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท า TOR โดยมีการขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพื่อขออนุมัติไปยังส่วนกลาง คาดว่า
ปลายปี ๒๕๖๓ จะได้ด าเนินการจัดหาผู้จัดท า TOR ได้ และปี ๒๕๖๔ จัดท าสัญญา ปี ๒๕๖๕ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 



๑๘ 
 

 
 

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
    จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นเรื่องไฟฟ้าและประปา สมาชิกวุฒิสภาในคณะกรรมการ
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ได้ให้ข้อคิดเห็น ดังนี้ พลเรือเอก พัลลภ 
ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึง ปัญหาด้านไฟฟ้าบนเกาะสีชังว่า คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางน้ า 
วุฒิสภา ได้มีการประชุมรับทราบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางด้านไฟฟ้าบนเกาะสีชังพร้อมเชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในเบื้องต้นและได้สอบถามถึงปัญหารวมถึงแนวทางการแก้ไข ซึ่งไดร้บัทราบวา่ การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้เตรียมจัดตั้งงบประมาณกว่า ๗๐๐ ล้านบาท เพ่ือวางสายแบบขุดเจาะลึกลงใต้ท้องทะเล 
โดยวางแบบขุดเจาะไปใต้ทะเลเพ่ือป้องกันการทอดสมอเกลาของเรือที่อาจท าลายตัวเคเบิ้ลใต้น้ าได้  
ซึ่งอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้างและคาดว่าจะได้ผู้ประกอบการต้นปีหน้า หากด าเนินการส าเร็จตรงนี้เชื่อว่า
พ่ีน้องประชาชนบนพ้ืนที่เกาะสีชังน่าจะได้รับประโยชน์และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการไฟฟ้าลงได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ 
 

๓.๓ ประเด็นมลพิษจากการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล และการลักลอบจัดเก็บขยะจากเรือสินค้า
       ต่างประเทศ  
 

   สภาพปัญหา  
    การขนถ่ายสินค้าบางชนิด ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ปุ๋ย แป้งมันส าปะหลัง และโซดาแอซ 
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนถ่ายสินค้าได้ตกลงไปใต้ท้องทะเลสะสมเป็นเวลานานกว่า ๓๐ ปี ส่งผล
กระทบท าให้ระบบนิเวศน์ใต้ทะเล สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล นอกจากนั้น ฝุ่นละอองขนาดเล็กยังฟุ้งกระจายไปตามกระแสลม
พัดไปยังชุมชนบริเวณอ าเภอเกาะสีชังและอ าเภอศรีราชาบางส่วน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาขยะ 
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสียที่เกิดจากแรงงานคนที่ท างานและอยู่อาศัยอยู่ในเรือโป๊ะ ทุ่นขนถ่ายสินค้า 
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ที่มีจ านวนมากกว่า ๑๐ ทุ่น ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลในการก าจัดขยะพบว่า ร้อยละ ๙๐ ขยะและ 
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยถูกทิ้งลงสู่ทะเลและยังมีน้ าเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายน้ ามัน  
ล้างเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ การล้างระวางเรือ การล้างพ้ืนทุ่นขนถ่าย การล้างแท๊งค์เรือบรรทุก
สินค้าต่างประเทศ ซึ่งน้ าเสียสิ่งปฏิกูล หรือน้ ามันที่ไม่ได้ใช้เหล่านั้นก็ถูกลักลอบปล่อยทิ้งลงสู่ทะเล 
ปัจจุบันการจัดเก็บขยะจากเรือสินค้าต่างประเทศ กรมเจ้าท่าได้ออกหนั งสือรับรองเป็นผู้ให้บริการ
จัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือให้แก่ บริษัท เจ.พี.ซีลิฟท์ จ ากัด (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท 
สีห์ชงฆ์ มารีน เอนไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ได้รับหนังสือรับรองของ 
กรมเจ้าท่าให้ เป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ โดยได้เริ่มด าเนินการจัดเก็บขยะจากเรือ
สินค้าต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทน
เรือที่จอดทอดสมอเพื่อท าการขนถ่ายสินค้าบริเวณโดยรอบเกาะสีชัง เรียกใช้บริการจัดเก็บขยะจากเรือ
สินค้าต่างประเทศเท่าที่ควร เพราะตัวแทนเรือนิยมใช้บริการเรือจัดเก็บขยะรายเดิมที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน แม้รายนั้นจะไม่มีหนังสือรับรองฯ ของกรมเจ้าท่าก็ตาม ข้อมูลล่าสุดจากกรมเจ้าท่าพบว่า  
มีบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ ตามระเบียบกรมเจ้าท่า 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรอง ผู้ให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ ประเภทขยะ และกาก
ของเสียต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑ บริษัท แต่บริษัททั้ง ๖ บริษัท ได้แก่  
    ๑. บริษัทสีห์ชงฆ์ มารีน เอนไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จ ากัด  
    ๒. บริษัท อ่าวอุดม มารีน จ ากัด  
    ๓. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงหาสปีดโบ๊ต เซอร์วิส  
    ๔. บริษัท มาโคโปโล จ ากัด  
    ๕. บริษัท สหวาณิชย์และขนส่ง จ ากัด  
    ๖. บริษัท เอสเอ็นพี วอเตอร์ จ ากัด  
    ตามกฎหมายการจัดเก็บขยะจากเรือสินค้าต่างประเทศและทุ่นขนถ่ายสินค้า ซึ่งทอดสมออยู่ 
กลางทะเล จะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าเท่านั้นหากบริษัทใดที่ ด าเนินการ
จัดเก็บของเสียจากเรือประเภทขยะ โดยไม่มีหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่า ถือเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย เนื่องจากเรือที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าจะไม่สามารถติดตามควบคุมก ากับดูแล 
ได้ว่าเมื่อเก็บขนขยะไปแล้ว น าไปก าจัดหรือบ าบัดขยะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลหรือไม่ หรือน า
ขยะที่เก็บขนมาแล้วลักลอบทิ้งลงสู่ทะเล หรือตามชายฝั่งหรือไม่  

   ความต้องการของพื้นที่  
    ให้กรมเจ้าท่าในฐานะผู้พิจารณาอนุญาตให้บริการจัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือ 
ด าเนินการควบคุม ติดตาม ก ากับ ดูแล และกวดขันในการเก็บขนขยะทะเล เพ่ือมิให้เรือที่ไม่มีหนังสือ
รับรอง ด าเนินการจัดเก็บและขนส่งขยะ เพ่ือน าไปก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง และป้องกันการการลักลอบทิ้ง
ขยะสิ่งปฏิกูล น้ าเสีย น้ าล้างระวางเรือ น้ ามัน เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ลงในทะเล 

    ความคิดเห็นจากส่วนราชการและประชาชน 
     ส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นมลพิษจากการขนถ่ายสินค้า 
กลางทะเล สรุปได้ ดังนี้ 
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    ๑. ปัญหาจากเรือขนถ่ายสินค้าก่อมลพิษ เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลักลอบทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล เกิดน้ า
เน่าเสีย ท าลายระบบนิเวศสัตว์น้ าในทะเลและปะการัง ซึ่งปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่เข้มงวด หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง และกรมเจ้าท่า ขาดการเข้มงวดตรวจตรา ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง อีกทั้ง  
การถ่ายโอนอ านาจให้ท้องถิ่นก็เป็นเพียงการก ากับดูแลแต่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ ดังนั้น ขอให้
ออกกฎหมายเพ่ือให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการก ากับดูแลและอ านาจทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ  
ซึ่งท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะรับมาด าเนินการ 
    ๒. กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ชี้แจงไว้ ๓ ประเด็น ดังนี้ 
        ๒.๑ เขตท่าเรือศรีราชาได้มีการประกาศกฎกระทรวงเขตท่าเรือศรีราชา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  
ซึ่งเขตจอดเรือล าเลียงจะถูกก าหนดโดยกรม และปัจจุบันทางส านักงานควบคุมความปลอดภัยทางทะเล
มีเรือตรวจการ ๘๐ ฟุต ซึ่งออกตรวจการเป็นประจ าเรื่องการจอดเรือ ส่วนส านักงานเจ้าท่าชลบุรีร่วม
ด าเนินการตรวจการอยู่ด้วย ส่วนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการกระจายอ านาจให้ทางเทศบาล
เกาะสีชังจัดการนั้น ต้องสอบถามส่วนกลางอีกครั้งหนึ่ง พร้อมชี้แจงในประเด็นฝุ่นและมลภาวะที่เกิดจาก
การขนถ่ายสินค้าในทะเลว่า ทางกรมเจ้าท่า ได้ออกระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้
จัดเก็บและบ าบัดของเสียจากเรือประเภทขยะและของเสียต่าง ๆ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบันมีบริษัท
ขึ้นทะเบียนไว้ ๑๖ บริษัท โดยกรมเจ้าท่าได้ก ากับดูแลในเรื่องของการจัดเก็บขยะและมีการออกตรวจ
ตราปราบปรามทางทะเล 
       ๒.๒ ประเด็นการขนถ่ายสินค้าเทกองที่มีการฟุ้งกระจาย ได้มีการก าหนดมาตรการให้ผู้ท างาน 
บนเรือ หย่อนเครนขนสินค้าให้ต่ าที่สุด เพ่ือเป็นการป้องกันกระฟุ้งกระจายของสินค้าลงสู่ทะเล พร้อมมี
บทลงโทษตามมาตรา ๑๑๙ ผู้ใดทิ้งของเสียลงแหล่งน้ าสาธารณะจะมีความผิดถูกด าเนินการตาม
กฎหมาย 
     ๒.๓ ในส่วนการขนถ่ายสินค้าในเขตท่าเรือศรีราชา จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทางทะเลแหลมฉบัง ในส่วนของกรมเจ้าท่าจะด าเนินการเพียงร่วมบูรณาการ
การออกตรวจเท่านั้น โดยที่ผ่านมามีการบูรณาการร่วมกันกับ ศจป. ในการออกตรวจและก ากับดูแล 
ส่วนนี้อยู่ 
    ๓. นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง กล่าวถึงเรื่องเรือโดยสาร ที่ยังไม่มีสัปทานการเดินเรือ หากเกิด
อุบัติเหตุขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องรายได้ที่กรมเจ้าท่าได้รับ
จากการจัดเก็บค่าจอดเรือ ซึ่งรายได้ส่วนนี้ท้องถิ่นควรจะได้รับและน ามาพัฒนาดูแลพ้ืนที่เกาะสีชังให้มี
ความเจริญต่อไปในอนาคต 

   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา 
    จากการรับฟังข้อมูลในประเด็นมลพิษจากการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล สมาชิกวุฒิสภา 
ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่ภาคตะวันออก สรุปได้ดังนี้  
 ๑. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา การบังคับใช้กฎหมายกับเรือขนถ่ายสินค้า 
ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ประกาศเขตพ้ืนที่ที่จอดเรือเป็นเขตท่าเรือ แต่มีประเด็นในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย  
ไม่เข็มงวด อาจด้วยติดขัดในเรื่องของบุคลากรหรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม แต่ในขณะที่ท้องถิ่นเองแจ้งว่ามี
ความพร้อมที่จะรับถ่ายโอนอ านาจในการดูแลน่านน้ าเขตดังกล่าว ตรงนี้ อยากให้เจ้าท่าน าไปพิจารณา
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ว่ามีแนวทางใดหรือไม่ที่จะถ่ายโอนอ านาจให้ท้องถิ่นที่มีความพร้อมไปดูแล หรือหาแนวทางในการก ากับ
ดูแลเรือขนถ่ายสินค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันปัญหาในหลาย ๆ ด้านที่
ตามมา อาทิเรื่อง ขยะ สิ่งปฏิกูล ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย ปัญหาระบบนิเวศน์ทางทะเล เป็นต้น 
 ๒. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา สอบถามถึงมาตรการลงโทษหากเรือขนสินค้า 
ฝ่าฝืนในการขนถ่ายสินค้า จนท าให้เกิดมลพิษทางทะเลและแนะน าให้มีการกระจายอ านาจลงมา เพื่อให้
มีการตรวจสอบได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งขอให้ส่วนราชการจังหวัดช่วยด าเนินการในแก้ไขในเบื้องต้น และ
หากมีส่วนใดที่ติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการ 
ขอให้รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งน าส่งมายังคณะกรรมการฯ เพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 ๓. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ สมาชิกวุฒิสภา สอบถามว่าเมื่อมีมาตรการแล้ว เหตุใด
มลพิษและฝุ่นยังเกิดขึ้นอีก ทางกรมเจ้าท่าได้ตรวจสอบประสิทธิภาพและการบังคับใช้ของมาตรการว่า
ได้ผลหรือไม่อย่างไร 
 ๔. คณะอนุกรรมาธิการคมนาคมทางน้ า วุฒิสภา จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอ านาจของเจ้าท่ามาให้เกาะสีชังดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร 
ได้บ้าง และจะด าเนินการตามกระบวนการของวุฒิสภาต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

เรื่องรอ้งเรยีนของสว่นราชการและประชาชน 
 

 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นั้น ได้มีส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความเห็น 
ในรูปแบบหนังสือ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายด ารงค์ เภตรา 
นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง 
โทร. ๐ ๓๘๒๑ ๖๑๔๑ 
 
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์
ในการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บ
น้ าเก็บกักน้ าไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 
อ าเภอเกาะสีชัง มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเล
อ่าวไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโขดหิน มีความ
ลาดชันและมีหน้าดินบางมาก ไม่มีแหล่งน้ า
ผิวดินตามธรรมชาติ (เช่น แม่น้ า ห้วย หนอง 
คลอง บึง) และไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน มีเพียง
แอ่งน้ าเล็ก ๆ ที่เกิดจากน้ าฝนที่ไหลจากท่ี
สูงลงสู่ที่ต่ า เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศ
เป็นภูเขาและพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหิน มี
ความลาดชันมากจึงท าให้น้ าฝนไหลตาม
โขดหิน ลาดเอียงไหลลงสู่ทะเล จึงกล่าว
ได้ว่า ประชาชนบนเกาะสีชังต้องอาศัย
น้ าฝนเป็นแหล่งส าคัญในการอุปโภค
บริโภคได้เพียงอย่างเดียว  
เกาะสีชังมีฤดูแล้งประมาณ ๕ เดือน คือ 
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน ส่วนใหญ่
ประชาชนสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้แค่
เพียง ๓ เดือนเท่านั้น จึงท าให้ประชาชน
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ ารุนแรง 
อ าเภอเกาะสีชังมี อ่างเก็บน้ า ๑ แห่ง 
สร้างโดยกรมชลประทาน เมื่อปี ๒๕๓๒ 
ซึ่ ง อ่ างเก็บน้ า เกาะสี ชั งดั งกล่ าว  ได้
ด าเนินการปรับปรุง โดยกรมทรัพยากรน้ า 
( ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้ า ภ า ค  ๖ ) 
งบประมาณ ๓๑,๗๓๐,๐๐๐.- บาท โดย
บริษัทพัฒนาเมืองใหม่ จ ากัดเป็นผู้รับจ้าง 
เริ่มงาน ๑ เมษายน ๒๕๕๙ แล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ปัจจุบัน

๑. เห็นควรให้ส่วนราชการจังหวัด 
ด าเนินการเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลส่งต่อมายังวุฒิสภา 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าว
มาด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
 



๒๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

 เทศบาลต าบลเกาะสีชังยังไม่ได้รับมอบ
อ่างเก็บน้ าดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบ เนื่องจากระดับน้ าในอ่างเก็บ
น้ าลดลงอย่างผิดปกติ  
จากการที่เทศบาลฯ ได้ด าเนินการส ารวจ 
ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลระดับน้ าใน
อ่างเก็บน้ าดังกล่าว ปรากฏว่าอ่างเก็บน้ า
ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้และไม่มีปริมาณ
น้ าคงเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ าแต่อย่างใด 
เทศบาลฯ จึงได้น าเรื่องดังกล่าวเรียนต่อ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า เพ่ือรับทราบ
ข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้ง
คณะท างาน เพ่ือตรวจสอบสภาพปัญหา
และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ า 
โดยมีนายอ าเภอเกาะสีชัง เป็นประธาน
เพ่ือท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหา
สาเหตุของปัญหาดังกล่าว 
 
ข้อร้องเรียน 
ขอให้ช่วยเร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
หาสา เหตุ ของปัญหาดั ง กล่ า ว  เ พ่ื อ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข อ่างเก็บน้ า
ดังกล่าวให้สามารถกักเก็บน้ าได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

นายธานี รัตนานนท์ 
นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา 
โทร. ๐ ๓๘๓๒ ๗๘๘๘ 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุน
โ ค ร งก า ร แก้ ไ ขปัญห า
การจราจรบนถนนสุขุมวิท 
(ทางหลวงหมายเลข ๓) 
 
 

สาระส าคัญ 
ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับมอบถนน
สุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข ๓) ระหว่าง 
กม. ๑๑๖+๘๐๐ – กม. ๑๑๙+๕๐๐ รวม
ระยะทาง ๒.๗๐๐ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๔๔ จากกรมทางหลวง
แผ่นดิน ขณะนี้รัฐบาลมีโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มายัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี  และระยอง  

๑. เห็นควรให้ส่วนราชการจังหวัด 
ด าเนินการเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลส่งต่อมายังวุฒิสภา 
๒. สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าว
มาด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
๓. เห็นควรน าส่งคณะกรรมาธิการ
คมนาคม วุฒิสภา เพื่อด าเนินการ
ต่อไป 



๒๔ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ซึ่งต้องใช้เส้นทางสัญจรบนถนนสุขุมวิท
ผ่านกิ โลเมตรดังกล่าวเป็นหลัก เ พ่ือ
ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ประชาชนผู้สัญจรโดยทั่วไป หน่วยงาน
เทศบาลฯ ประสงค์ด า เนินโครงการ
ปรับปรุงถนนสุขุมวิท ห้สอดคล้องกับการ
พัฒนาฯ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองศรี
ราชามีสถานะทางการคลังไม่เพียงพอต่อ
ศักยภาพของการด าเนินโครงการฯ นั้น 
 

ข้อร้องเรียน 
เ ทศบาล เ มื อ ง ศ รี ร า ช า  ขอรั บ ก า ร
สนับสนุนโครงการแก้ไขปรับปรุงบนนถน
สุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข ๓) จ านวน 
๒ โครงการ คือ 
๑. โครงการก่อสร้างทางยกระดับ โดยเริ่ม
ตั้งแต่หลัก กม.ที่ ๑๑๖+๘๐๐ ถึง กม.ที่ 
๑๑๙+๕๐๐ ท าทางยกระดับ งบประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐๐,๐๐๐. -  บาท (สาม
พันล้านบาทถ้วน) 
๒. โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ริม
ทะเลเชื่อมสะพานคลองตาเล่ย์ถึงสะพาน
เกาะลอย ความกว้างประมาณ ๒๕.๒๐ 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ เมตร 
จ า น ว น  ๑  ส ะ พ า น  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
๕๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าร้อยแปดสิบ
ล้านบาทถ้วน)  

 
 คณะฯ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการท าอาหารเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม
อาหารการกินพ้ืนบ้านเกาะสีชัง (ข้าวมันส้มต า) ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาล 
ต าบลเกาะสีชัง ๑ พร้อมทั้งได้มอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการฯ เพ่ือต่อยอดอาชีพให้กับชาวบ้าน 
จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
 จากนั้น คณะออกเดินทางไปยังศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่และมณฑปรอยพระพุทธบาท เพ่ือเข้า
สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่และรอยพระพุทธบาท พร้อมแจกข้าวสารและถุงยังชีพ แก่ประชาชนจ านวน 
๑๐๐ คน  และจึงเดินทางไปยังพระจุฑาธุชราชฐาน เพ่ือสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  



๒๕ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
    

 การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสชีัง ๑ จังหวัดชลบุร ี



๒๖ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

     

 การหารือร่วมกับส่วนราชการและประชาชน 
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศนูย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสชีัง ๑ จังหวัดชลบุร ี

 



๒๗ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการท าอาหารเพ่ืออนุรักษ์  

ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอาหารการกินพ้ืนบ้านเกาะสชีัง (ขา้วมันส้มต า) 
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลต าบลเกาะสชีัง ๑ จังหวัดชลบุร ี

 



๒๘ 
 

รูปภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
แจกข้าวสารและถุงยังชีพ แก่ประชาชนจ านวน ๑๐๐ คน 

และเข้าสกัการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ รอยพระพุทธบาท  
และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระจุฑาธุชราชฐาน 



๒๙ 
 

  
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 
********************* 

๑. ชื่อโครงการ  สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๓. สถานที ่ ณ โรงเรียนวดัดอนทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ 
 จังหวดัฉะเชงิเทรา 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 

 หนว่ยงานภาครฐั   ประชาชนทัว่ไป 

 เยาวชน    อื่น ๆ ไดแ้ก่ สื่อมวลชน 

 
๕. สอดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ     

 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์เช่นว่านี้ได้
ต้องอาศัยกลไกหรือวิธีการที่มีลักษณะเป็นการพูดคุยหรือหารือแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกวุฒิสภา 
ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งกลไกหรือวิธีการที่จะท าให้ได้ข้อมูล ปัญหา 
และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายต้องด าเนินการโดยการลงไปพบปะพูดคุยกับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค หรือความเดือดร้อนอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

๖. ข้อมูลทั่วไป  

 จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ตราประจ าจังหวัด เป็นรปูพระอุโบสถวดัโสธรวรารามวรวหิารหลังใหม่ 

 
 

 
  
 

 

 



๓๐ 
 

ต้นไม้ประจ าจังหวัด นนทรปี่า 

ดอกไม้ประจ าจังหวัด นนทรี 

สัตว์น้ าประจ าจังหวัด ปลากะพงขาวหรือปลาโจโ้ล ้

ลักษณะรูปร่างของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะรูปร่างของจังหวัดฉะเชิงเทรามีรูปร่างคล้ายกับ 
“ค้อนตอกตะปู” 

ค าขวัญประจ าจังหวัด “แม่น้ าบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร
ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์” 

 
ข้อมูลทั่วไปจังหวดัฉะเชิงเทรา 
ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้วเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัย

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ า
บางปะกงและตามล าคลองต่าง ๆ โดยมี“หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว ในอดีต
ฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัดกรม
มหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมือง ๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 
๒๔๕๙ จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” ค าว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็นภาษา
เขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มี ปลาช่อน
ขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อน ามาตากท าเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง ๘ ริ้ว  

ฉะเชิงเทราอยู่ห่างจาก กรุงเทพฯ ๘๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง
ออกเป็น ๑๑ อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบางคล้า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง อ าเภอ 
บ้านโพธิ์ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอราชสาส์น อ าเภอท่าตะเกียบ 
และอ าเภอคลองเขื่อน 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

 ลงพ้ืนที่รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ รวมถึงแผนพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทราที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก 
ภาคส่วนราชการ และรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึง
ผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙  

๘. วิธกีารประเมินผล 

  

  สังเกต                แบบสอบถาม                 ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

  สัมภาษณ ์                อืน่ ๆ 

 
 

 
 



๓๑ 
 
 

 การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มผีู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๕๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๕๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน จ านวน ๕๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 
ชาย 

๒๘ 
๒๒ 

๕๖.๐๐ 
๔๔.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน ๒๘ คน (คิดเป็น 
ร้อยละ ๕๖) รองลงมา ได้แก่ เพศชาย จ านวน ๒๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๔) 
 

 ๒. อาย ุ
   

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๕ 
๑๗ 
๑๕ 
๔ 
๗ 
๒ 

๑๐.๐๐ 
๓๔.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๘.๐๐ 

๑๔.๐๐ 
๔.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
  

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี จ านวน ๑๗ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๓๔) รองลงมา ได้แก่ ๓๑ – ๔๐ ปี จ านวน  ๑๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) อายุ ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน 
๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔ คน) น้อยกว่า ๒๐ ปี จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ) อายุ ๔๑ – ๕๐ ปี 
จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) และมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔)  

 

 

  



๓๒ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 

 

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  
๒๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๐) รองลงมา ได้แก่มัธยมศึกษา จ านวน ๑๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒๔) สูงกว่า
ปริญญาตรี    จ านวน ๗ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๔) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จ านวน ๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐) 
และประถมศึกษา จ านวน ๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๒) ตามล าดับ 

 ๔. อาชีพหลกั 
   

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกรรม 
ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่น ๆ  

๑๕ 
๒ 
๓ 

๑๐ 
๒๐ 

๓๐.๐๐ 
๔.๐๐ 
๖.๐๐ 

๒๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
   

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีอาชีพอื่นๆ จ านวน ๒๐ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๔๐) รองลงมา ได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๑๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๓๐) รับจ้าง จ านวน ๑๐ คน 
(คิดเป็นร้อยละ ๒๐) ค้าขาย จ านวน ๓ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖) และเกษตรกรรม จ านวน ๒ คน (คิดเป็น 
ร้อยละ ๔) ตามล าดับ 
 
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 
วิทยุ/โทรทศัน ์

บุคลากรภาครัฐ/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 

สื่อสิ่งพิมพ์ 
อื่น ๆ  

๖๔.๐๐ 
๒๒.๐๐ 
๕๒.๐๐ 
๒๘.๐๐ 
๘.๐๐ 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศกึษา 
มัธยมศกึษา 

อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 
ปริญญาตร ี

สูงกว่าปรญิญาตรี 

๑ 
๑๒ 
๕ 

๒๕ 
๗ 

๒.๐๐ 
๒๔.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๑๔.๐๐ 

รวม ๕๐ ๑๐๐.๐๐ 



๓๓ 
 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีรับการรับรู้ข่าวสารจากวิทยุ/โทรทัศน์ 
จ านวน ๓๒ คน (คิดเป็นร้อยละ ๖๔) รองลงมา ได้แก่ อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน ๒๖ คน  
(คิดเป็นร้อยละ ๕๒) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ /แผ่นพับ/วารสาร จ านวน ๑๔ คน (คิดเป็น
ร้อยละ ๒๘) บุคลากรภาครัฐ,องค์การบริหารส่วนต าบล,ผู้ใหญ่บ้าน,ก านัน จ านวน ๑๑ คน (คิดเป็นร้อยละ 
๒๒) และอื่นๆ จ านวน ๔ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘) ตามล าดับ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคดิเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชกิวฒุิสภาพบประชาชน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

ความคิดเห็น ร้อยละ (%) ระดับความคิดเห็น 
๑. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๔๘.๐๐ น้อย 
๒. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๖๗.๒๐ ปานกลาง 

๓. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๐.๐๐ ปานกลาง 
๔. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๕๘.๔๐ ปานกลาง 

๕. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๖๖.๘๐ ปานกลาง 

๖. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๒.๘๐ มาก 
รวม ๖๐.๔๐ ปานกลาง 

 

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับวุฒิสภาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 
๖๐.๔๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก 
จ านวน ๑ ประเด็น ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ร้อยละ ๗๒.๘๐  
ส่วนอีก ๔ ประเด็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุข ร้อยละ ๖๗.๒๐ จากการ
ลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาท่านได้รับความรู้และความสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินชีวิต ร้อยละ ๖๖.๘๐ ท่านรับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ร้อยละ ๖๐.๐๐ ท่านทราบ
เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ ๕๘.๔๐ 
และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย จ านวน ๑ ประเด็นได้แก่ ท่านได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภา
อย่างใกล้ชิด ร้อยละ ๔๘.๐๐ ตามล าดับ  

ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง  
 ๓.๑ เรื่องการบริหารจัดการน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ให้มีสิทธิในการบริหารจัดการน้ า
ส าหรับตนเองและท้องถิ่น 
 ๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ เปลี่ยนค าว่าชาย-หญิง ให้สิทธิเพศ  ที่สามในการ
อนุญาตให้สามารถเซ็นอนุญาตในการผ่าตัดได้ และได้รับสิทธิอื่น ๆ เหมือนกับคู่สมรสชาย-หญิง 
 ๓.๓ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 



๓๔ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ  

  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๕๐  คน  

  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ % 

  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป                 เด็ก – เยาวชน          ผูบ้ริหาร ร.ร./ครู 

                      ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั              ผูแ้ทนหนว่ยงานภาคเอกชน         อื่น ๆ 

  กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๕๐ คน ประกอบด้วย  

 - หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 - ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙  
 - หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย 
นายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเทรา ท้องถิ่นจังหวัด 
 - ประชาชนในพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน ต าบล ในอ าเภอเมืองและใกล้เคียง ได้แก่ ผู้น าท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
 -  สื่อมวลชน  ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีวิทยุ
และโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จันทบุรี ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต ๗  (ทีม facebook Live ส านักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ) สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา 
(TPTV) ส านักข่าวไทย อสมท. (MCOT) ช่อง ๙ ส านักข่าวแห่งชาติ ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ 
หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ส านักข่าว TIGERNEWS   PoliceMagazine๒๔  คมชัดลึกทั่ว
ไทย ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ทอล์กนิวส์ ออนไลน์ MSS Cabie TV ฉะเชิงเทรา นสพ.thaitrend ออนไลน์
  
 
๙.๒ เชิงคุณภาพ 
    ประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งได้แสดงออกถึงความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และยังมีความตื่นตัวในการร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สมาชิก
วุฒิสภาสอบถาม นอกจากนี้ยังร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และต้องการ

 
 

 
 

 
 

 
 



๓๕ 
 

สะท้อนให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบถึงความเดือดร้อนเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันโครงการต่าง ๆ  
ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

    ๙.๓ เชิงเวลา  

    เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

    อื่น ๆ .......................................................................... 
   

 ๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                         เพียงพอ/เหมาะสม               ไม่เพียงพอ 

๑๐. ข้อสังเกต  (ไม่มี) 

๑๑. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
 

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนทีจ่ังหวัดภาคตะวันออก ได้แบ่งออกเป็น 

๒ คณะ ในการลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามดูมาตรการ และประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคโควิด ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดดอนทอง และโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบด้วย  

 
คณะที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชติชลชัย ประธานวฒุิสภา 
(๒) พลเอก วรพงษ์ สงา่เนตร    สมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๔) นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา   สมาชิกวุฒิสภา  
(๕) พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา  
(๖) นายก าพล เลศิเกียรตดิ ารงค์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) นางสาววไิลลักษณ ์อรนิทมะพงษ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๘) พลเอก วสนัต ์สุริยมงคล   สมาชิกวุฒิสภา 
 
คณะท่ี ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์
(๑) นายศุภชัย สมเจรญิ    รองประธานวฒุิสภา คนที่สอง 
(๒) พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบุญเมือง  สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

 
 



๓๖ 
 

(๓) พลเอก นาวนิ ด าริกาญจน ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๔) นางสาวดาวน้อย สุทธินภิาพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) นายณรงค์ รตันานกุูล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๖) พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๘) นายววิรรธน ์แสงสุริยะฉัตร   สมาชิกวุฒิสภา 
 
คณะกรรมการ คณะที่ ๑ น าโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

เดินทางลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนวัดดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามดูมาตรการและ
ประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กใน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนายอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา คณะผู้บริหารโรงเรียนดอนทอง คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การต้อนรับ 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนวัดดอนทอง ด าเนินมาตรการในการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคโควิด ๑๙ เป็นอย่างดี โดยมีการจัดระยะห่างให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียน  
มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับบริการนักเรียน พร้อมทั้งมีการสแกนวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนทุกคน 
นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปล้างมือบริเวณที่ทางโรงเรียนจัดให้ก่อนเข้า
ห้องเรียน พร้อมทั้งมีการเว้นระยะทั้งในการเข้าแถวและการเรียนในห้องเรียน ส าหรับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา จะมีแจลแอลกอฮอล์บริการไว้หน้าห้องเรียนทุกห้อง อุปกรณ์ต่าง  ๆ จะมีการแยกส่วนตัว 
อีกทั้งภายในห้องเรียนจะมีการนั่งเว้นระยะห่าง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 

จากนั้น คณะกรรมการได้มอบเงิน จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและ
ระวังโรคโควิด ๑๙ พร้อมอุปกรณ์ส าหรับป้องกันโรคโควิด ๑๙ ให้กับโรงเรียนวัดดอนทองและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง โดยมีนางรัตน์ใจ หริการบัญชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดดอนทองเป็นผู้รับมอบ 
 

ภาพการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดดอนทอง 
 

  



๓๗ 
 

  
 

  
 

  
 

  



๓๘ 
 

  
 

  
 

  
 

  
 



๓๙ 
 

 คณะท่ี ๒ โรงเรยีนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์
(๑) นายศุภชัย สมเจรญิ    รองประธานวฒุิสภา คนที่สอง 
(๒) พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบุญเมือง  สมาชิกวุฒิสภา 
(๓) พลเอก นาวนิ ด าริกาญจน ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๔) นางสาวดาวน้อย สุทธินภิาพันธ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๕) นายณรงค์ รตันานกุูล   สมาชิกวุฒิสภา 
(๖) พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์  สมาชิกวุฒิสภา 
(๗) นางดวงพร รอดพยาธิ ์   สมาชิกวุฒิสภา 
(๘) นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร   สมาชิกวุฒิสภา 
 
คณะกรรมการ คณะที่ ๒ น าโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทาง 

ลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือติดตามดูมาตรการและ
ประเมินผลการปฏิบัติตนในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ 

จากการลงพ้ืนที่พบว่า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกัน 
โรคโควิด ๑๙ อย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดระยะห่างให้เด็กนักเรียนตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียน มีเจลแอลกอฮอล์
ส าหรับบริการนักเรียน พร้อมทั้งมีการสแกนวัดอุณหภูมิให้กับนักเรียนทุกคน พร้อมทั้งมีการ 
เว้นระยะห่างทั้งในการเข้าแถวและการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 
 

ภาพการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์
 

        
 

  



๔๐ 
 

  
 
 

  
 

  
 
 

  
 
 

 



๔๑ 
 

 
เมื่อทั้งสองคณะฯ ลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว จึงเดินทางมาพร้อมกันห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

เพื่อพบปะส่วนราชการและประชาชน โดยสรุปได้ดังนี้ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการพร้อมเปิดโครงการ ดังนี้ 

คณะสมาชิกวุฒิสภารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากในการต้อนรับของทุกภาคส่วนในวันนี้ การจัด
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นไปตามโครงการวุฒิสภาพบประชาชน 
คือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดหน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย หน้าที่ทางนิติบัญญัติ 
คือ การพิจารณากฎหมาย เป็นการกลั่นกรองกฎหมาย เพ่ือให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับกับ 
พ่ีน้องประชาชนเป็นกฎหมายที่ดี อยู่บนหลักนิติธรรมและอยู่บนพ้ืนฐานที่จะท าให้ประเทศชาติรุ่งเรือง 
อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่วางรูปแบบการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ 
ที่เพ่ิมขึ้นมาเป็นพิเศษส าหรับวุฒิสภาในบทเฉพาะกาลชุดนี้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วุฒิสภาจะต้องลงมารับ
ฟังเสียงของประชาชนเพ่ือรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากทุกภาคส่วน ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการของวุฒิสภาที่จะด าเนินการในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนในเรื่องที่ไปรับฟังมา พร้อมทั้งตรวจสอบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น เสนอแนะเพ่ือให้มีการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การลงพ้ืนที่ในวันนี้จึง
เป็นการมาพบปะพี่น้องประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

นอกจากนี้ โครงการวุฒิสภาพบประชาชนได้ด าเนินการอย่างกว้างขวางในทุกจังหวัด เพ่ือเรียนรู้ 
และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปฏิบัติ ซึ่งมีการจัดคณะลงพ้ืนที่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ในวันที่ว่างเว้นจากการประชุมวุฒิสภา ทั้งนี้ คณะฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงมาพบปะพี่น้องประชาชน
ในครั้งนี้จะสามารถน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปด าเนินการตามกระบวนการและกลไกของ
วุฒิสภาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

จากนั้นได้น าเสนอวีดิทัศน์หน้าที่และอ านาจวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ ให้กับส่วนราชการและ
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทราบ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในประเด็นต่าง ๆ 
สรุปได้ดังนี้  
 
๑. แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 น าเสนอโดย นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึง
ภาพรวมแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งเรื่องที่ต้องการให้สมาชกิ
วุฒิสภาช่วยด าเนินการสนับสนุน ดังนี้  
 
 
 



๔๒ 
 

 
 ๑.๑ แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ เรื่องที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยด าเนินการสนับสนุน 
ข้อมูลปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา และต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

 ข้อมูลเชิงพ้ืนที ่
- การปกครอง ๑๑ อ าเภอ 
- ประชากร ๗๑๕,๐๐๙ คน 
- ประชากรแฝง ๒๐๔,๒๘๖ คน 
- พ้ืนที่  ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๔,๓๗๕ ล้านไร ่ 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั ปี ๒๕๖๐ มูลค่า ๓๔๑,๑๑๖ ล้านบาท ล าดบัที่ ๘ ของประเทศ 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน ปี ๒๕๖๐  มูลค่า ๔๒๗,๔๐๙ บาท ล าดบัที่ ๖ ของประเทศ 

  
 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ าของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหลักการแบ่งพ้ืนที่จากแม่น้ าบาง
ปะกง โดยแบ่งเป็น ๒ ฝั่ง โดยสังเขป ดังน้ี  
 ๑. ฝั่งขวา (ตะวันออก) ของแม่น้ าบางปะกง  จ านวน ๗ อ าเภอ ได้แก่ เมือง บางปะกง  บ้านโพธิ์ 
บางคล้า บางน้ าเปรี้ยว ราชสาส์น คลองเขื่อน  มีโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ขึ้นกับ 
ส านักชลประทานที่ ๑๑  ในฤดูฝนสามารถใช้น้ าจากแม่น้ าบางปะกงได้ในฤดูแล้งรับน้ าจากแม่น้ า
เจ้าพระยาเน่ืองจากแม่น้ าบางปะกงมีค่าความเค็มสูง 
 ๒. ฝั่งซ้าย (ตะวันตก) ของแม่น้ าบางปะกง จ านวน ๔ อ าเภอ ได้แก่ พนมสารคาม แปลงยาว 
สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ  มีโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาอ่างสียัด 
ขึ้นกับ ส านักชลประทานที่ ๙  ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าสียัด และอ่างเก็บน้ าระบม ไม่มีปัญหาเรื่องน้ า 
เน่ืองจากมีอ่างเก็บน้ า/แหล่งน้ าในพ้ืนที่  



๔๕ 
 

 - พ้ืนที่ ท้ังจังหวดั ๓,๓๔๔,๓๗๕  ไร ่
 - พ้ืนที่ เกษตร ๒,๒๐๔,๑๙๓  ไร่  (๖๕.๙๑ %) 
 - พ้ืนที่  ในเขตชลประทาน ๑,๐๒๘,๗๔๘ ไร ่(๔๖.๖๗ %) 
 - พ้ืนที่  นอกเขตชลประทาน ๑,๑๗๕,๔๔๕ ไร่ (๕๓.๓๓%) 
 - โครงการชลประทาน ๗ แห่ง ได้แก่  โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาชลหารพิจิตร, โครงการส่งน้ า

และบ ารุงรักษารังสิตใต้, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางพลวง, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาบางประกง, 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไขยานุชิต, โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อนสียัด และโครงการ
ชลประทานฉะเชิงเทรา 

 - อ่างเก็บน้ าคลองสียัด (ความจุ ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บน้ าคลองระบม (ความจุ 
๕๕.๕ ล้าน ลบ.ม.) 

 
 ปัญหาเกีย่วกับการบริหารจัดการน้ าในฝั่งขวา (ตะวันออก)  

๑. ฝั่งขวา (ตะวันออก) ของแม่น้ าบางปะกง ในฤดูแล้ง ขาดน้ าเพื่อการอุปโภคอย่างรุนแรง  
จ.ฉช. เป็นจังหวัดท้ายน้ าเจ้าพระยา (๒๒ จังหวัด จ.ฉช. เป็นล าดับที่ ๒๑) มาทางคลองระพีพัฒน์และ
ระหว่างทางก็มีการท าการเกษตร  จึงท าให้น้ ามาน้อยและไม่สามารถควบคุมได้ 

๒. ฝั่งขวา ไม่มีที่กกัเกบ็น้ า หรอืแก้มลงิ เพื่อส ารองน้ า/กกัเก็บน้ าในฤดูฝน 
๓. ค่าความเค็มปกติ ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร  ปัจจุบัน ๑.๓๔ มิลลิกรัมต่อลิตร 
๔. ค่าคลอไรด์ปกติ ๒๕๐ กรัมต่อลติร  ปัจจุบัน ๗๐๐ กรมัต่อลติร 

 การวางแผนเพ่ือการแก้ไข ฝั่งขวา (ตะวันออก)  
 ๑. โครงการศึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าน้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง 

 - วงเงนิ ๒๕ ลา้นบาท   
 - ประมาณการน้ าที่จะได้ ๑๐ ล้าน ลบ.ม.  เพียงพอต่อการใช้ ๗ อ าเภอ และรองรับ EEC  

โดยขอใช้พ้ืนที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ จากจ านวนพื้นที่ โยธะกา ๔,๐๐๐ ไร่ เป็นที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือใช้
ประโยชน์อยู่  

 โดยจังหวดัได้ด าเนินการ ดงัน้ีฃ 
 - มหีนังสือแจง้ EEC ช่วยสนบัสนุน 
 - น าเข้าที่ประชมุคณะอนกุรรมการทรัพยากรน้ าจงัหวัดฉะเชงิเทรา  
 - มีหนังสือให ้สทนช. ชว่ยสนับสนนุ 
 - อยู่ระหว่างการปรึกษาหารอืกับกองทัพเรือ เรื่องขอใชพ้ื้นที่  



๔๖ 
 

 ๒. การสูบน้ าโดยตรงจากประตูระบายน้ าบึงฝรั่งเพื่อผลิตน้ าประปา สาขาประปาเมือง และ
สาขาบางปะกง โดยไม่สูญเสียน้ าระหว่างทาง 

 การวางแผนเพ่ือการแก้ไข ฝั่งซ้าย (ตะวันตก)  เพ่ือเสริมฝั่งขวา และรองรับ EEC 
 ๑. การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ิมเติม ๓ อา่ง  ไดแ้ก ่
 - อ่างเก็บน้ าห้วยกรอกเคียน (อยู่ระหวา่งการด าเนนิการ และค่าชดเชยพ้ืนที่) 
 -อ่างเก็บน้ าหนองกระทิง (ใช้เงินก่อสร้าง+ชดเชยสูง) 
 -อ่างเก็บน้ าคลองกะพง (ใช้เงินก่อสร้าง+ชดเชยสูง) 

 
๒. แผนของกรมชลประทาน  โดยการผันน้ าจากอ่างเก็บน้ าคลองพระสทึง จ.สระแก้ว (ผันน้ าปีละ

ประมาณ ๗๐-๑๒๐ ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งเป็นน้ าส่วนเกินความจุ มาเติมที่อ่างเก็บน้ าคลองสียัด ทุกปีจะมี
ปริมาณน้ าต้นทุนในอ่างเก็บน้ าคลองสียัด ประมาณ ๒๕๐-๒๗๐ ล้าน ลบ.ม. (จากความจุ ๔๒๐ ล้าน ลบ.ม.) 

 

 
 
 

 ในการนี้ รองผู้วา่ราชการจงัหวดัได้น าเสนอโครงการที่ได้จัดท าขึ้นต่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 
 

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) ส าหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ 
ที่มีวัตถุประสงค ์เพ่ือฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าน้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง  
 พ้ืนที่ด าเนินการ บริเวณต าบลโยธะกา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ระยะเวลาด าเนินการ ๑๒ เดือน (๒๔๐ วัน) (เริ่มต้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓)  
๒. หน่วยงานผู้รับผดิชอบ (หน่วยรับงบประมาณ) (กรม/จังหวัด/หนว่ยงานรัฐ)  
 กาประปาสว่นภูมิภาคสาขาฉะเชงิเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา กระทรวง มหาดไทย  
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  
๔. ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
 ☐ ๔.๑ แผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟ้ืนกิจกรรมทา ง
เศรษฐกิจ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ  
 ☐ เป้าหมาย สร้างรายได้จากภาคการผลิตและภาคบริการที่ทันสมัย ในพ้ืนที่เป้าหมาย  
 โปรดระบุ  ☐ ภาคเกษตรกรรม ☐ ภาคอุตสาหกรรม การค้า/การลงทุน  

☐ ภาคท่องเที่ยวและบริการ ☐ อื่นๆ ระบ ุ..........................  
 ☒ ๔.๒ แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสร้าง
งาน สร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการ
เข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นและชุมชน  
 ☒ เป้าหมาย กระตุ้น เศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างงาน สร้างรายได ้ 
 โปรดระบ ุ 
 ☐ พัฒนาสนิค้าและบรกิารของชุมชน  ☐ พัฒนาการตลาดและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 ☒ พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์ระดบัชุมชน  
 ☐ ส่งเสรมิและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน   ☐  เกิดการฟื้นฟูและพฒันาทอ้งถิน่ของตนเอง  
 ☐ อื่นๆ ระบ ุ..........................  
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 ☐ ๔.๓ แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุน้การบริโภคภาคครวัเรอืนและเอกชน รวมถึง 
การลงทนุตา่ง ๆ ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบรโิภคและการลงทุนกลบัเขา้สูร่ะดบัปกติไดโ้ดยเร็ว  
 ☐ เป้าหมาย กระตุ้นเศรษฐกิจดว้ยการบรโิภคและการใช้จ่ายภายในประเทศ  
 โปรดระบ ุ 
 ☐ ส่งเสรมิและกระตุน้การบริโภค ☐ ส่งเสริมและกระตุน้การลงทุน  
 ☐ อื่นๆ ระบ ุ..........................  
 ☐ ๔.๔ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพือ่สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ยกระดบัโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนกระบวนการผลติเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะ
ต่อไป  
 ☐ เป้าหมาย สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ทันสมัยและ
เศรษฐกิจฐานราก  
 โปรดระบ ุ 
 ☐ การพัฒนาแหลง่เกบ็กักน้ าและระบบชลประทาน  ☐ การพัฒนา/ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม  
 ☐ การพัฒนาสิง่อ านวยความสะดวก ☐ การพัฒนาดจิิทัลแพลตฟอรม์  
 ☐ อื่นๆ ระบ ุ..........................  
๕. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล  
 จากยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ซึ่งถ่ายทอดลงสู่การด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบตามแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแผน
แม่บท คือ “ทุกหมู่บ้านมีน้ าสะอาดอุปโภค บริโภค น้ าเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัย
ลดลง คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” โดยมีเป้าหมายประชาชนทั้งในเมืองและชนบท มีน้ าอุปโภคและน้ าดื่ม
เพียงพอ ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม การจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน
ครบทุกหมูบ้านหรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมือง รองรับแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ถือ
เป็นภารกิจที่ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับการพัฒนาเป็น ๑ ใน 
๓ จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวางต าแหน่งการพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี  
การให้บริการน้ าสะอาดส าหรับการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจึงถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่ง
ไม่ใช่เพียงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ แต่ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอีกด้วย  
 จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาปริมาณน้ าดิบไม่เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปาในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ซึ่งจะเกิดภาวะวิกฤตในช่วงฤดูแล้ง แม่น้ าบางปะกงมีค่าความเค็มสูงไม่สามารถน ามาผลิตน้ าประปาได้ 
และจากโครงสร้างระบบชลประทานแบ่งเป็น ๒ ฝั่ง ได้แก่ 
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 ๑. ฝั่งซ้ายของแม่น้ าบางประกง การผลิตน้ าประปาของการประปาภูมิภาคสาขาพนมสารคาม การประปา
ภูมิภาคสาขาบางคล้า มีน้ าต้นทุนจากคลองท่าลาด ที่รับน้ าต้นทุนมาจากอ่างเก็บน้ าสียัด โครงสร้างการ
บริหารอยู่ในความรับผิดชอบของส านักชลประทานที่ ๙ โดยโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ซึ่งสามารถ
บริหารจัดการเรื่องน้ าประปาได้  
 ๒. ฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง การผลิตน้ าประปาของการประปาภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา การประปา
ภูมิภาคสาขาบางปะกง และบางส่วนของการประปาภูมิภาคสาขาบางคล้า รับน้ าจากลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ท้ายน้ า รับน้ าผ่านคลองพระองค์ไชยานุชิต, คลองบางขนาก คลองท่าไข่ เป็นต้น 
เพ่ือมาผลิตน้ าประปา โครงสร้างการบริหารอยู่ในความรับผิดชอบของส านักชลประทานที่ ๑๑ โดย
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต  

ซึ่งในฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง เป็นพ้ืนที่มีลักษณะเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นเมืองขนาดใหญ่ ไม่มีอ่าง
หรือสระเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่จะเป็นแหล่งเก็บน้ าดิบส าหรับการประปา โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พ้ืนที่
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอบางปะกง 
และอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบภาวะขาดแคลนน้ าประปาขั้นวิกฤต กล่าวคือพ้ืนที่
ดังกล่าวอยู่ในพ้ืนที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา  และสาขาบางปะกง มีผู้ใช้น้ า
จ านวน ๒๘,๙๐๐ ครัวเรือน และ ๒๙,๐๐๐ ครัวเรือน ตามล าดับ ซึ่งการผลิตน้ าประปาของทั้ง ๒ สาขา 
ใช้น้ าจากลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง (ระบบไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้น้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกง และจังหวัด
ฉะเชิงเทราอยู่ตอนท้ายน้ าสุดของลุ่มน้ าเจ้าพระยา จึงก่อให้เกิดวิกฤตการขาดน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะขาดน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาของการประปาทั้ง ๒ สาขา รวมถึงคุณภาพน้ าท่ี
ไม่ได้มาตรฐานในการผลิตน้ าประปา โดยปกติค่ามาตรฐานความเค็มไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ค่าคลอไรด์ไม่เกิน ๒๕๐ กรัมต่อลิตร แต่น้ าประปาที่ผลิตได้ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีค่าความเค็มถึง ๑.๓๔ 
กรัมต่อลิตร ค่าคลอไรด์ประมาณ ๗๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานมาก ไม่สามารถน ามา
อุปโภคได้ แต่ประชาชนก็ต้องยอมรับและใช้ในการอุปโภค  
 จังหวัดฉะเชิงเทราได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด และคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ๑ (กรอ.กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออก ๑ และหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้
พิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่บริเวณต าบลโยธะกา อ้าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราชพัสดุที่
กองทัพเรือขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์ จ านวน ๔,๐๐๐ ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง 
กักเก็บน้ าดิบประปาได้ โดยการด าเนินการจะต้องขอความเห็นชอบจากกองทัพเรือและขอใช้ที่ราชพัสดุ
จากกรมธนารักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดท าโครงการศึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ  
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน าน้ าดิบจากแม่น้ าปางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง  
 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ค านึงถึงและให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาดังกล่าว โดยก าหนดประเด็น การพัฒนา 
ท่ี ๑ คือ พัฒนาศักยภาพการผลิตการบริหารจัดการ ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือจะรองรับทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีใน
อนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรม 
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เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมได้อย่างมีประสิทธิผล ทั่วถึง และตอบสนองกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ าประปา หรือเดือดร้อนจากบริการ
สาธารณะที่ไม่ทั่วถึง น้ าไม่ไหลในฤดูแล้ง น้ าไม่สะอาด ไม่มีระบบประปา เป็นต้น ด้วยการเจริญเติบโต
ของเมืองอย่างรวดเร็ว ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัยที่เพ่ิมขึ้น จึงท าให้โครงสร้าง
พ้ืนฐาน หรือบริการสาธารณะเติบโตไม่ทัน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในทุกอ าเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากและไม่มีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในช่วงที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เพียงการขาดแคลนน้ าส าหรับ
การเกษตร แต่ยังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และคุณภาพน้ าจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติที่ไม่สะอาด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งยังมีอีกหลาย
พ้ืนที่ที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงการได้รับบริการในการมีน้ าสะอาดที่มีคุณภาพอยา่งเพียงพอ 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและ
ข้อจ ากัดของทางเลือกในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยก าหนดให้จัดท าแผนงาน/โครงการที่ต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับกรอบนโยบายดังกล่าว โดยในมิติแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนนิ
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน การ
จัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมสาธารณะประโยชน์
ระดับชุมชน โดยการขยายเขตน้ าประปาเพ่ือจัดให้มีน้ าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบทอย่าง
เพียงพอ ทั่วถึง และรองรับการเติบโตของเมือง จึงเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป็นการช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศและภายในจังหวัดฉะเชิงเทราจาก
การจ้างงาน เป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ยังขาดแคลนน้ า
สะอาดในการอุปโภคบริโภค ช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ าของคุณภาพชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ยังถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนภาคการผลติ 
การเกษตร การท่องเที่ยว การบริการ ให้กับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใน
การรองรับและสนับสนุนกิจกรรมภาคการผลิตในพ้ืนที่ด้วย  
 จังหวัดฉะเชิงเทราได้ส ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จากฐานข้อมูลในระบบ Thai Quarantine Monitor (Thai QM) ซึ่งเป็นข้อมูล
ของกรมการปกครองที่ให้ อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านส ารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ซึ่งจากการส ารวจพบว่า มีผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงรวมทั้งสิ้น ๖๒,๑๖๐ คน ใน ๑๑ อ าเภอ 
จ าแนกตามพื้นที่อ าเภอ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 
 



๕๑ 
 

พ้ืนที่อ าเภอ จ านวนผู้ได้รบั
ผลกระทบ (คน) 

 พ้ืนที่อ าเภอ จ านวนผู้ได้รบั
ผลกระทบ (คน) 

๑. บางน้ าเปรี้ยว ๒๓,๗๕๐  ๗. บ้านโพธิ ์ ๒,๙๓๒ 
๒. เมอืงฉะเชงิเทรา  ๘,๐๗๐  ๘. สนามชัยเขต ๒,๑๐๘ 
๓. บางปะกง ๗,๔๔๔  ๙. แปลงยาว ๑,๙๒๓ 
๔. ท่าตะเกียบ ๗,๐๙๗  ๑๐. คลองเขื่อน ๑,๑๖๕ 
๕. พนมสารคาม ๓,๖๕๘  ๑๑. ราชสาสน ์ ๔๒๕ 
๖. บางคล้า ๓,๕๘๘  รวม ๑๑ อ าเภอ ๖๒,๑๖๐ 

 
 จากข้อมูลดังกล่าวยังได้สะท้อนความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ช่วยเหลือตามอ านาจหน้าที่ในด้านต่าง ๆ อาทิ เงินสนับสนุนการยังชีพระยะสั้น เครื่องอุปโภค/บริโภค 
ถุงยังชีพ การจ้างงานระยะสั้น การส่งเสริมการฝึกอาชีพ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า พักช าระหนี้ การลดหย่อนภาษี 
ลดค่าสาธารณูปโภค มาตรการด้านการเงินส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 
พันธุ์สัตว์น้ า อุปกรณ์ค้าขาย อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก
สถานการณ์และการด าเนินการผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อีกจานวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีพได้ต่อไปในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมตามมาตรการของรัฐบาล
แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชน ด้วยการวางท่อ
ขยายเขตจาหน่ายน้ าประปาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จึงเป็นฐานของการพัฒนาที่ส าคัญในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เป็นพ้ืนฐานหลักในการสร้างงาน สร้างอาชีพ  
 ซึ่งจากการเกิดวิกฤติรุนแรงเรื่องน้ าของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในช่วงเวลาดังกล่าว หากพิจารณา
แล้วนโยบายของรัฐบาลก าหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของกรุงเทพมหานครและการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC ในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา) เป็นพ้ืนที่ฝั่งขวาของแม่น้ าบางประกง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา อ าเภอบางปะ
กง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว อ าเภอคลองเขื่อน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องวางแผนในเรื่อง
การบริหารจัดการน้ าและการหาแหล่งกักเก็บน้ าที่จะสามารถรองรับกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
และประชาชนที่เข้ามาอยู่ใหม่ รวมถึงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอนาคต จึงเห็นควรจัดท าโครงการศึกษา
ส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน าน้ าดิบจาก
แม่น้ าบางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา และการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ซึ่งโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ และเป็นการวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ในอนาคต รองรับกับประชาชน
และการพัฒนาเมืองใหม่ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน มิได้เป็นการแสวงหาก าไรให้กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่เป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างพอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการจ้างงานสร้าง
รายได้ และรองรับภาคการผลิต การเกษตร การท่องเที่ยว การบริการในพื้นที่อีกด้วย 
 



๕๒ 
 

๖. ที่มาของโครงการ  
 ☐ แผนหมูบ่้าน/ชุมชน ☐ แผนท้องถิ่น  
☐ แผนพฒันาอ าเภอ ☐ แผนพัฒนาจังหวัด  
☒ ริเริม่ใหม ่☐ ข้อเสนอของมูลนธิิองค์กรอิสระ สหกรณ์ วิสาหกิจชมุชน ฯลฯ  
☐ อื่นๆ โปรดระบ ุ
____________________________________________________________  

๗. กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินแผนงาน/โครงการโดยตรง (โปรดระบุ
 กลุ่มเปา้หมายที่ชัดเจน อาทิ ประชาชนผู้ตกงาน ผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยว )  
 ☒ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน ☐ เกษตรกร……..ราย  
 ☐ ผู้ประกอบการ......ราย  ☐ อื่น ๆ .......ราย  
๘. ขอบเขตการด าเนินงาน/กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ  
 ศึกษาส ารวจออกแบบก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือน า
น้ าดิบจากแม่น้ าบางปะกงมาใช้ในการผลิตน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา และ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง โดยวิธีจ้างศึกษาออกแบบ  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ เปา้หมายและตัวชีว้ัด  
 ๑. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลประกอบการด าเนินการและจัดท าแผนการบริหาร
จัดการน้ าประปาฝั่งขวาของแม่น้ าบางปะกง จ านวน ๑ งาน  
 ๒. ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและความคุ้มค่าของการก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ๓. ศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : 
EIA)  
 ๔. แบบก่อสร้าง เอกสารประมาณการราคา รายละเอียดการก่อสร้างแก้มลิงและรูปแบบการเก็บน้ า-
จ่ายน้ า จุดก่อสร้างที่เหมาะสม  
๑๐. ผู้รับผดิชอบแผนงาน/โครงการ  
 ๑. ชื่อ-สกุล นายบรรจง ศรสีุข  
     ต าแหน่ง ผู้จัดการการประปาสว่นภมูิภาค สาขาฉะเชิงเทรา  
     โทรศัพท ์(ส านักงาน/มือถือ) ๐๓๘-๕๑๑๑๓๓ โทรสาร ๐๓๘-๘๑๔๒๔๐ 
     E-mail BunchongS@pwa.co.th Line  
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

แผนผังเส้นทางน้ าจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
๑. นางดวงพร รอดพยาธิ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงเรื่องการก่อสร้างแก้มลิงในที่ราชพัสดุว่า 

โครงการนี้ หากมองในแง่ของการขอผ่านโครงการเงินกู้อาจไม่ตรงวัตถุประสงค์ เนื่องจากเป็นเรื่องของ
การศึกษาพ้ืนที่ แต่หากท่านมุ่งประเด็นไปในเรื่องการรองรับการเติบโตของ EEC อาจมีความเป็นไปได้
มากกว่า  

๒. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการหนุนของน้ าทะเลว่า 
ทางจังหวัดควรศึกษาและขอค าแนะน าจากส านักงานจัดการทรัพยากรน้ า ในการปรับสภาพน้ าโดยใชทุ้น่
ลอยกั้นน้ าทะเล ซึ่งในฤดูแล้งจะมีลักษณะเป็นน้ ากร่อยให้คงเป็นอ่าวน้ าจืดได้  
 ๓. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา เสนอแนะให้ทางจังหวัดท าการศึกษาในเรื่องของ
โครงการผันน้ าเข้าอ่างและการขุดแก้มลิงไปพร้อม ๆ กัน พร้อมเห็นควรน าเข้าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
พัฒนาภาค /พัฒนา EEC ในการแก้ไขปัญหาน้ าให้ได้ก่อนท าการศึกษา โดยต้องมีผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งสอบถามถึงส่วนราชการระดับจังหวัดว่าได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรบ้าง 
โดยขอให้ส่วนราชการจังหวัดช่วยด าเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวให้มีความชัดเจนโดยเร็ว เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ และขอให้ส่วนราชการจังหวัดด าเนินการเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ส่งต่อมายังวุฒิสภาเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

๔. นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๘ กล่าวเห็นด้วยกับท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในเรื่องแนวคิดการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ให้กับ
ประชาชน โดยวิธีการขุดท าแก้มลิงในที่ของกองทัพเรือ แต่ติดปัญหา ๒ ส่วน คือ สถานที่ และ 
งบประมาณ ซึ่งต้องใช้ทั้งในส่วนของการศึกษาพ้ืนที่และการขุดพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่าเมื่อให้การประปา  



๕๔ 
 

ส่วนภูมิภาคด าเนินการขุดพ้ืนที่ ก็น่าจะให้รับผิดชอบงบประมาณในส่วนของการศึกษาพ้ืนที่ไปพร้อมกัน 
ซึ่งอาจต้องขอให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยผลักดันในเรื่องนี้ ส่วนในเรื่องการขุดแก้มลิงนั้น การประปา  
ส่วนภูมิภาคมีงบประมาณในส่วนนี้อยู่แล้ว และหากไม่เพียงพออาจต้องใช้งบประมาณของจังหวัด และ 
EEC ผสมผสานกันไปได้ โดยหากมอบหมายให้การประปาส่วนภูมิภาคดูแลควรมอบหมายให้ชลประทาน
จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย เพ่ือช่วยในด้านเทคนิคและการเชื่อมโยงแหล่งน้ า จะได้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 
๒. สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และผลการด าเนินงานของอาสาสมัครสุขภาพ 
    (อสส. ต่างด้าว)  
 
 น าเสนอโดย นายแพทย์ มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
สรุปผลการด าเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด ๑๙ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปได้ดังนี้  
 ปัจจุบันจ านวนผู้ป่วยของประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ป่วย ๓,๒๐๒ ราย เสียชีวิต ๕๘ ราย ส าหรับ
จังหวัดฉะเชิงเทรามีผู้ป่วยทั้งหมด ๒๑ ราย เสียชีวิต ๑ ราย โดยที่มีการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อใน 
เชิงรุก จ านวน ๑,๓๖๔ ราย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบเชื้อ โดยจังหวัดฉะเชิงเทราได้เริ่มด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี 
โดยมีล าดับ ดังนี้ 
 - วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ร่วมกับ ตม.และการท่องเที่ยวเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง
โรคโควิด ๑๙ โดยวิเคราะห์ว่ากลุ่มเสี่ยงคือ กลุ่มโรงงานในจังหวัด ซึ่งมีจ านวน ๒,๐๐๐ กว่าโรงงาน ส่วน
หนึ่งเป็นชาวต่างชาติ 
 - วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เปิดศูนย์ EOC ด าเนินการป้องกันโรค
โควิด ๑๙ 
 - วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รับผีน้อยกลับจากต่างประเทศ จังหวัดจัดสถานที่ให้ผู้ที่เดินทางกลับจาก
ต่างประเทศกักตัว 
 - วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ฉะเชิงเทราพบผู้ติดเชื้อรายแรก ซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยครบ ๑๐๐ 
ราย เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก 
 - วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยที่อ าเภอสนามไชยเขต ส่งผลให้ต้อง Lock Down หมู่บ้าน
โปร่งเจริญ เป็นหมู่บ้านที่พบผู้ช่วย เพื่อเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้น สุดท้ายไม่พบผู้ป่วย 
 - วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อรายสุดท้าย 
 - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) ให้กับแรงงานต่าง
ด้าว ซึ่งมีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและแรงงานที่เข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ 
 
 โครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) (Health Volunteer) 
 โดยการบูรณาการร่วมกันของ ๔ หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา และส านักงานสวสัดกิาร



๕๕ 
 

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมด าเนินการขับเคลื่อน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ แรงงาน  
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และพื้นที่สูง จาก ๘๖ สถานประกอบการ 
 ผลการด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน ด าเนินการจัดอบรมความรู้
อาสาสมัครสุขภาพ จ านวน ๘ ครั้ง ครอบคลุมทั้ง ๑๑ อ าเภอโดยพบว่า มีอาสาสมัครสุขภาพเกิดขึ้น
จ านวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย สัญชาติเมียนมาร์ ๗๔ คน ลาว ๑๓ คน กัมพูชา ๖๒ คน และพ้ืนที่สูง  
๑ คน ท าหน้าที่เป็นแกนน าสุขภาพของชุมชนแรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน
สาธารณสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรค  
 จากรายงานผลการด าเนินงานของสถานประกอบการและอาสาสมัครสุขภาพตามมาตรการเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่า สถาน
ประกอบการที่รายงานผลการด าเนินการ จ านวน ๖๐ แห่ง มีอาสาสมัครสุขภาพ จ านวน ๑๔๔  คน ดูแล
แรงงานต่างด้าว ๕,๓๓๗ คน หรือคิดเป็นอัตราส่วน อาสาสมัครสุขภาพ ๑ คน ดูแลแรงงานต่างด้าว ๓๗ 
คน มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในสถานประกอบการทุกแห่ง มีการติดตามภาวะการ
เจ็บป่วยของพนักงาน มีการซักประวัติการเดินทางของพนักงานในการเข้าใหม่ มี การวัดอุณหภูมิก่อน 
เข้างาน มีการจัดการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล มีการท าความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุกวัน และมีอ่าง
ล้างมือและจุดบริการแอลกอฮอล์เจลอย่างทั่วถึง  
 นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด ๑๙ กับเพ่ือนแรงงานต่างด้าว มีการเฝ้าระวังอาการ
เสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ หากพบมีอาการไข้ ไอเจ็บคอ ด าเนินการแจ้งฝ่ายบุคคลเพ่ือส่งต่อเข้ารับการรักษา 
หรือหากพบมีผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง มีการส่งต่อเพื่อการเฝ้าระวังต่อไป 
 นับได้ว่าโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประสบความส าเร็จ สามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 ผลการด าเนินงานของโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) (Health Volunteer)  

๑. ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับแรงงานต่างด้าวจ านวน ๘๘ โรงงาน  
๒. ความรู้ไปเฝ้าระวังและป้องกันทั้งตนเองและครอบครัว 
๓. เน้นย้ า ขยายความรู้สู่กลุ่มแรงงาน ครอบครัวและคนรอบข้าง 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
๑. การตื่นตระหนกและการตีตราของชุมชน 
๒. มาตรการผ่อนคลายในสังคม จะท าให้เกิดการละเลยในการดูแลตนเอง  
๓. ผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน เรื่องโรค การป้องกันและการดูแลรักษาแก่ประชาชน 
๒. สร้างความตระหนักในการดูแลตนเอง 
๓. สร้าง New Normal ให้เกิดขึ้นในสังคม 
๔. จัดระบบการดูแลและป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอีกครั้ง 

   



๕๖ 
 

การอบรมอาสาสมัครสขุภาพ (อสส.) ที่ทางจังหวัดฉะเชิงเทราด าเนินการ 
 

    
 

 
การสาธิตของอาสาสมัครสขุภาพ (อสส. ต่างด้าว) 

 

 
 

การสาธิตของอาสาสมัครสขุภาพ (อสส. ต่างด้าว) 
 

 



๕๗ 
 

 
๓. รายงานผลสถานการณ์การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนา 
    “ฉะเชิงเทราโมเดล”  
 
 น าเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น ๔ หัวข้อ สรุปได้ดังนี้  

๑. แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 

๒. รายงานผลสถานการณ์การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ภาพรวมสถานการณ์ระดับจังหวัดข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในความ

รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ ๘ หรือพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้การดูแล
ของส านักงานศึกษาธิการภาค ๘ โดยมีจ านวนสถานศึกษา ดังนี้ 
     

 
 

 



๕๘ 
 

ความต้องการการจ้างงานภายในพ้ืนที่ EEC (ก่อน COVID)  
 แรงงานในภาพรวม ๓ จังหวัด ก่อน COVID  รวม ๒.๔๕ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๒ ของ

ก าลังแรงงานรวมของประเทศ  
 - จังหวัดชลบุรี ร้อยละ ๕๙.๓  
 - จังหวัดระยอง ร้อยละ ๒๓.๐๔ 
 - จังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ ๑๗.๖๖ 
 ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ ๑๐๘,๘๕๓ คน (ช่วงปี ๖๑-๖๔) ในขณะที่การจ้างงาน

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ ๑๓๐,๔๓๑ คน แสดงให้เห็นว่าเกิดความไม่เพียงพอของแรงงานในพ้ืนที่ในการ
ตอบสนองต่อความต้องการจ้างงาน 

 
๓. ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนพัฒนา “ฉะเชิงเทราโมเดล”  

 

 
 
ถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์ของประเทศพบว่า  
ส่วนที่  ๑ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่จะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของภาคการศึกษา  

ซึ่งศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทรารวมทั้งสถานศึกษาหลาย ๆ แห่งพบว่า มีพลังในการขับเคลื่อน 
ส่วนที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพครูในยุค Digital Information เพ่ือรองรับ EEC   
ส่วนที่ ๓ เป็นการพัฒนาพลังการเรียนรู้ขอองเยาวชน โดยใช้ระบบ Kosen  
ส่วนที่ ๔ พัฒนาการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยระบบออนไลน์ เพ่ือ Upskill – Reskill 
เพราะฉะนั้น ในส่วนของโมเดลของฉะเชิงเทรา ที่ควรเร่งด าเนินการคือเรื่องของการสร้าง Smart 

Teacher Smart School ซึ่งต้องมีผนึกก าลังของสถานศึกษาในพ้ืนที่  
เป้าหมายของการศึกษา คือ สร้างก าลังคนทุกช่วงวัย สู่การสร้างท้องถิ่นที่เข้มแข็งและสมดุล  

มีเศรษฐกิจดี สังคมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป 
 



๕๙ 
 

 

 
 

๔. ประเด็นที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาสนับสนุนด าเนินการ และสภาพปัญหาที่ไม่เอื้อหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

เชิงระบบ 
จังหวัดในภาคตะวันออก ๓ จังหวัด พบว่า ในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี เน้นการ

พัฒนาก าลังแรงงาน โครงการต่าง ๆ จึงเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมหนัก ในส่วนของจังหวัดระยอง เน้นใน
เรื่องของเมืองแห่งการท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เน้นในเรื่องความเป็นน่าอยู่ชั้นดี เน้นวิถีความเป็น
ไทย และภูมิปัญญาชาวบ้าน มีสายน้ า วัฒนธรรมในลุ่มน้ าบางปะกง เพราะฉะนั้น เมืองแห่งการเรียนรู้ควรจะ
พัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบของระบบการศึกษาของประเทศ 

 สิง่ที่ด าเนนิการไปแล้ว 
 ๑. มีบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมที่มีคุณภาพระดับ ผศ. รศ. และก าลังท าศาสตราจารย์ 

ในอนาคต 
 ๒. หลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในภาคตะวันออก 
 ๓. ศูนย์รวมวิทยากรด้านการพันาทักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นก าลังส าคัญในภาค

ตะวันออก 
 ๔. ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 
 ๕. มรร. ก าลังพัฒนาความร่วมมือกับ สจล. ในการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ร่วมกับสถาบัน KOSEN 
สิ่งที่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน 
๑. การพัฒนาห้องปฏิบัติการต้นแบบ Chachoengsao-KOSEN ด้านวิศวกรรมต้นแบบของภาค

ตะวันออก 
๒. การพัฒนาหลักสูตรต้นแบบของภาคตะวันออก 



๖๐ 
 

๓. การสนับสนุนการผนึกก าลังระหว่าง มรร. และอาชีวศึกษาในการผลิต “วิทยากรแกนน า” 
เพื่อสร้างการพัฒนา “เยาวชนหัวกะทิให้แปดริ้ว”  

๔. ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาในการผลิตบัณฑิตต้นแบบให้กับ EEC 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาและผู้ตรวจราชการ 
นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ข้อมูลที่น าเสนอทั้งหมดนี้ เป็นแผนงาน

ซึ่งระบบการศึกษาในหลาย ๆ ที่ก็คิดและด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ต้องการเห็นชัด ๆ คือ โมเดล
ด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา คืออะไร ขับเคลื่อนอย่างไร และท้ายที่สุดแล้ว ต้องการเห็น
การศึกษาของฉะเชิงเทราเป็นไปในทิศทางไหน โดยส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสที่ดีและมีหลายเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ EEC รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งเรื่องอาชีวศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมาธกิาร
การศึกษา วุฒิสภา ให้ความสนใจอยู่มาก ซึ่งทางคณะกรรมาธิการการศึกษาเองก็จะต้องจัดท า 
แผนปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด ๑๙ และการพัฒนาของ EEC  
ที่เกิดขึ้น โดยจะส่งแผนปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่นี้ให้คณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาชุดใหม่ ภายใน 
๙๐ วัน ดังนั้น ขอให้ทางอธิการบดีเขียนแผนการศึกษาให้มีความกระชับและชัดเจน โดยระบุทิศทางว่า
ต้องการอย่างไร และน าเสนอไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราในการก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดใน
ด้านการศึกษา พร้อมส่งต่อมายังคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการของ
วุฒิสภาต่อไป 

  จากนั้น คณะฯ ได้มอบเงิน เพ่ือใช้ส าหรับกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสุขภาพให้กับโรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท และสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด ๑๙ โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๑ 
 

เรื่องรอ้งเรยีนของสว่นราชการและประชาชน 
 

 หลังจากการรับฟังข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ของส่วนราชการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน  
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ นั้น ได้มีส่วนราชการและประชาชนร่วมแสดงความเห็น 
ในรูปแบบหนังสือ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 

๑. การแสดงความคิดเห็นโดยหนังสือ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ 
ประธานหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
โทร. ๐๘๙ ๘๓๑ ๖๙๓๓ 
เรื่อง : น าเสนอโครงการ
เพ่ือผลักดันสู่การพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรารองรับ 
EEC 
 
 

สาระส าคัญ 
จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดให้จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดในโครงการเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
Eastern Economic Corridor : EEC 
ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 
๔.๐ ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญที่จะส่งเสริม
ให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
ซึ่ ง แน วทา งการ พัฒนานั้ น  จั งหวั ด
ฉะเชิงเทราถูก าหนดให้เป็น “พ้ืนที่เมือง
ใหม่ ส าหรั บการอยู่ อ าศั ย ”  ซึ่ ง จะมี
โครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นเพ่ือรองรับกับ
ความเจริญในพื้นที ่
จ า ก แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ดั ง ก ล่ า ว 
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่ งเป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในการส่งเสริม
การค้า พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้มี
ความเจริญก้าวหน้า เล็งเห็นว่าการที่
จังหวัดฉะเชิงเทราจะเกิดการพัฒนาสู่
ความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
พ้ืนที่ ส าหรั บการอยู่ อาศั ยที่ ดี ไ ด้ นั้ น 
จะต้ องมี ความพร้ อม ในด้ านต่ า ง  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสิ่ งที่ จะน าความเป็นอยู่ ที่ ดี มาสู่
ประชาชน 
 
 

 



๖๒ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

ข้อร้องเรียน 
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเสนอ
ผลักดันโครงการที่มีความส าคัญ ซึ่ ง
จะต้องเร่งพัฒนาให้ เกิดเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วย 
๑. โครงการศึกษาส ารวจออกแบบระบบ
สูบน้ ากลับอ่างเก็บน้ าคลองสียัค (สูบน้ า
คืนถ่ิน)  
๒. โครงการก่อสร้างทางหลวง สายทาง
เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา 
๓. โครงการส ารวจออกแบบการก่อสร้าง
ถนนเลียบชายทะเลเชื่อมต่อจากต าบล
บางทราย จังหวัดชลบุรี ผ่านต าบลสองคลอง 
อ าเภอบางปะกง ต่อเชื่อมถึง อ าเภอบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ 
๔. โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมพัฒนา
ด้ า น เ ก ษ ต ร  อ า ห า ร แ ป ร รู ป แ ล ะ
อุตสาหกรรมสู่การพัฒนา BCG ที่ยั่งยืน
รองรับการเติบโตพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

นายประโยชน์ โสรัจจกิจ 
ประธานหอการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
โทร. ๐๘๙ ๘๓๑ ๖๙๓๓ 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุน
ผลักดันการก่อสร้างการ
ขยายถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ 
แยกทางหลวงหมายเลข 
๓๑๔ อ า เภอบ้ าน โพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อม
การก่อสร้างสะพานจ านวน 
๑ แห่ง 
 
 
 
 

สาระส าคัญ 
ถนนสาย ฉช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓๑๔ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ความยาวระยะทางประมาณ 
๖ กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นถนนสายส าคัญ
ยิ่งสายหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มี
ปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก มั้งด้าน
การสัญจรไปมาในชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนและด้านเชิงพาณิชย์ ที่มีการ
เจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างก้าว
กระโดด เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงไป
กับถนนสายหลักต่าง ๆ หลายเส้นทาง ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นแค่ถนน ๒ ช่องจราจร ท าให้
ประสบปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งเรื่องรถยนต์เลี้ยวชนประชาชนที่สัญจร
ข้างทาง รถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์

๑. สมาชิกวุฒิสภาจะน าเรื่องดังกล่าว
มาด าเนินการตามกลไกของวุฒิสภา
ต่อไป 
 



๖๓ 
 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ประเด็นรอ้งเรยีน 

สาระส าคัญ/ข้อรอ้งเรียน ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
สมาชกิวุฒิสภา/ส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือรถจักรยาน รถยนต์เฉี่ยวชนรถยนต์ที่
จอดเสียริมข้างทาง เป็นต้น เป็นสาเหตุ
ท า ให้ประชาชนและผู้ ใช้การจราจร
เส้นทางนี้ ได้รับความเสียหายและได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
 
ข้อร้องเรียน 
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ช่วย
ผลักดันการก่อสร้างการขยายถนนสาย 
ฉช. ๓๐๐๕ แยกทางหลวงหมายเลข 
๓๑๔ อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พร้อมการก่อสร้างสะพานจ านวน ๑ แห่ง 
โดยขยายเป็น ๔ หรือ ๖ ช่องจราจร 
พร้อมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า 
บางปะกงเป็น ๔ หรือ ๖ ช่องจราจรด้วย
เช่นกัน จ านวน ๑ แห่ง เพ่ือให้ประชาชน
และผู้ ใช้การจราจรเส้นทางนี้มีความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรัพย์ สิ นของ
ปร ะช าชนตลอด ไป  อี กทั้ ง จั ง ห วั ด
ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งการพัฒนา
ตามแนวทางที่ น า เสนอจะ เป็นการ
เตรียมการรองรับการขับเคลื่อนเขต
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะบ บ  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาส่งเสริมด้าน
การค้า การลงทุน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ระบบการคมนาคมขนส่ง เป็นการกระตุ้น
ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ
ให้เจริญเติบโต เพ่ือรองรับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน และระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
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